
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังท่ี 1 ประจำปี 2566 

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง 

--------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  

2. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  

3. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

 4. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

5. นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

6. นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

  7. นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

 8. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

 9. นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

 10. นางรัญจวน คำพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

 11. นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

 12. นายภัทร โลหติกาญจน ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

 13. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

 14. นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

 15. นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

 16. นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

 17. นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

 18. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

 19. นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

 20. นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

 21. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

 22. นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง 

ผู้ไม่มาประชุม 

 1. รอ้ยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง (ลากิจ) 

 2. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง (ลากิจ) 

 3. นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน์       สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง (ขาด) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝ่ายบริหาร) 

 1. นายกิตติ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

   นายกเทศมนตรีนครลำปาง 

 2. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครลำปาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายรุ่ง  ศรโีพธิ์ ปลัดเทศบาล 

 2. นายกิตตธิัช ตะโนรี รองปลัดเทศบาล 

 3. นายนพดล บุญมา รองปลัดเทศบาล 

 4. นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ ผูอ้ำนวยการกองคลัง 

 5. นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศ์มณี ผูอ้ำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 6. นายอนุรักษ์ อุตยานะ ผูอ้ำนวยการกองการเจ้าหนา้ที่  

 7. นางกิ่งดาว ชุ่มพระวงค ์ ผูอ้ำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

 8. นางสาววิไล วงศ์พรม หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

    รก. ผูอ้ำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

 9. นายวัชรพงศ ์ วงศ์ชุมภ ู ผูอ้ำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 

 10. ว่าที่รอ้ยตรีจารุภาส หมอมูล หัวหนา้ฝ่ายสาธารณูปโภค 

    รก. ผูอ้ำนวยการส่วนการโยธา 

 11. นางชัญญานุช ทองคำ หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานคลัง 

 12. นายปกิต ศริิวงค์ หัวหนา้ฝ่ายวิศวกรรมโยธา 

   รก. ผูอ้ำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 

 13. นางวิจิตรา เตียวตระกูล หัวหนา้ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 14. นางพิมพร ขัดศิริ หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

   (สำนักการศึกษา)  

 15. นางสาวนริศรา หงสกุล หัวหนา้ฝ่ายประสานงาน อปท. 

 16. นางสาวธิตมิา ศักดิ์ประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 17. นางปิยะพร บุศย์สุข นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ 

 18. นายพิชญะ ดวงฟู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 19. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 20. นายสมหมาย ปกติ เทศกิจ 

 21. นายอภินัย หวานแหลม เทศกิจ 

 22. นายชัยชนะ สุระแสง เทศกิจ 

 23. นายเกษม ด้วงสน พนักงานขับรถยนต์ 
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 24. นายวรพล ขิตตวิรรณ คนงานบรรเทาสาธารณภัย 

 25. นางทับทิม สองเมอืง คนงานสารบรรณ 

 26. นางสาวศิริกัญญา วงศ์วุฒิ คนงานสารบรรณ 

 27. นายมานัส ตาวิกา คนงานประชาสัมพันธ์ 

 28. นายณฏฐพล พงษ์สิรนิทร คนงานประชาสัมพันธ์ 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

 1. นางสาวนวลจันทร์ ปิมลื้อ ประธานกรรมการชุมชน 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล

นครลำปางผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และผู้เข้ารับฟัง

การประชุมทุกท่าน การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง 

ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางที่ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมและอยู่ในที่ประชุม

แห่งนี้แล้ว มีจำนวน 17 ท่าน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม บัดนี้ ถึงเวลาที่ท่านประธาน 

นัดหมายแล้ว กระผมจึงขอเรียนเชิญท่านสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ขึ้นจุด

ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป เรียนเชญิครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง วันนี ้เป็นการประชุมสภาเทศบาล

นครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในนามสภาเทศบาลนครลำปางขอต้อนรับ

ทุกท่านที่มาร่วมประชุมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปางในครั้งนีด้้วยความยินดียิ่ง ก่อนที่จะ

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งประกาศสภาเทศบาลนครลำปาง 

และแจ้งกรณีนายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริงและอภิปราย ชี้แจงหรือแถลง

ญัตติต่อสภาเทศบาลนครลำปาง เชญิ เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการ

สภาเทศบาลนครลำปาง ขอเรียนแจ้งการมอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภปิรายชี้แจง หรือแถลง

ญัตติต่อสภาเทศบาลนครลำปางตามหนังสือเทศบาลนครลำปาง  
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ที่ ลป 52001/6960               สำนักงานเทศบาลนครลำปาง  

                 ถนนฉัตรไชย ลำปาง 52100 

25  ธันวาคม  2566 

เรื่อง  มอบหมายผู้แถลงขอ้เท็จจริง และอภปิราย ชีแ้จง หรอืแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครลำปาง 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 

อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครลำปาง ที่ ลป 52001(สภา)/196 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2566 

ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครลำปางกำหนดประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. 

เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 

เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้าพเจา้ นายกิตติ จวิะสันติการ  

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง ขอมอบหมายให้ ปลัดเทศบาล 

ผู้อำนวยการสำนัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้แถลงข้อเท็จจริง และให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบสำนัก/

กองต่าง ๆ เป็นผูอ้ภปิรายชี้แจงหรอืแถลงญัตติ และตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครลำปาง ดังรายชื่อต่อไปนี ้

 - นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรนีครลำปาง 

 - นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครลำปาง 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)         กิตติ จวิะสันติการ    ผูเ้สนอ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครลำปาง 

 

ลำดับต่อไป กระผมขออนุญาตอ่านประกาศสภาเทศบาลนครลำปาง 
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     ประกาศสภาเทศบาลนครลำปาง 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ  

สมัยที่ 4  ประจำปี 2566 

------------------------------------------ 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 

2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อ

วันที่ 2 มีนาคม 2566 และประกาศสภาเทศบาลนครลำปาง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 

และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 ได้กำหนดสมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 มีกำหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นั้น 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง

จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 มีกำหนด 30 วัน 

เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2566 

ประกาศ          ณ          วันที่  3  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2566 

      สมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

(นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 

 

ขอนำเรียนแจ้งต่อที่ประชุม ลำดับต่อไปผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระเป็นลำดับต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 

เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม จะขอแนะนำหัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลที่โอนย้ายมา

ดำรงตำแหน่งในเทศบาลนครลำปาง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1. นายรุ่ง ศรโีพธิ์ ปลัดเทศบาล 

2. นางกิง่ดาว ชุ่มพระวงค์ ผูอ้ำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

3. นางสาวธิติมา ศักดิ์ประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ฝ่ายประสานงาน อปท. 

สำนักปลัดเทศบาล  

ขอเชญิทั้งสามท่านแนะนำตัวเอง ขอเริ่มจากนางสาวธิตมิาฯ ก่อนครับ 
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นางสาวธิติมา ศักดิ์ประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  เรียนท่านประธาน 

ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านรักษาการนายกฯ ท่านรองนายกฯ รวมถึงทุกท่าน

ที่เข้าร่วมประชุมสภาในครั้งนี ้ดิฉันขออนุญาตแนะนำตัวคร่าว ๆ นะคะ ดิฉันชื่อนางสาวธิติมา ศักดิ์ประเสริฐ 

ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ซึ่งโอนย้าย

มาปฏิบัติราชการที่เทศบาลนครลำปางตำแหน่งเดิมค่ะ แต่ว่ามาอยู่ฝ่ายประสานงาน อปท. และก็มา

สังกัดงานกิจการสภานะคะ ดิฉันก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติ และต้องขอบคุณผู้บริหารที่ให้โอกาสได้มา

รับใช้และก็ปฏิบัติหน้าที่ให้กับชาวเทศบาลนครลำปางนะคะ ดิฉันก็ขอยืนยันว่า จะตั้งใจปฏิบัติราชการ

อย่างเต็มความสามารถค่ะ ขอบพระคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เชิญ ผูอ้ำนวยการกองสวัสดิการสังคม  

นางกิ่งดาว ชุ่มพระวงค์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วนการงาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ดิฉัน กิ่งดาว ชุ่มพระวงค์ ผูอ้ำนวยการกองสวัสดิการสังคม โอนย้ายมาจากเทศบาลนครระยองค่ะ ยินดีนะคะ

ที่ได้ร่วมงานกับทุกท่าน ดิฉันจะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และจะพัฒนาคุณภาพ

ชีวติของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางให้ดยีิ่งขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เชญิ ปลัดเทศบาลนครลำปาง     

นายรุ่ง ศรีโพธิ์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร

และท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม รุ่ง ศรโีพธิ์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง โอนย้ายมาจาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งผมได้เป็นลูกหม้อของเทศบาล อยู่เทศบาลนครเชียงใหม่มา 

ก็ไม่ต่ำกว่า 10 ปี นะครับ และก็ย้ายไปอยู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด สอบผูบ้ริหารได้ สอบสายปลัดได้  

แล้วก็มาบรรจุที่ อบจ. ลำปาง แล้วก็อยากกลับมาอยู่ที่เทศบาล ที่นี่ว่าง จึงมาทำงานในส่วนของท้องถิ่น

เรานะครับ เพราะว่าทางเทศบาลมีพื้นที่ในเรื่องของการบริหารจัดการที่น่าจะถูกกำหนดไว้แล้วชัดเจน 

ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่มีพื้นที่  จะทำโครงการอะไรก็ต้องหวังพึ่งกับหน่วยงานส่วนอื่น ๆ ที่

จะต้องขอเข้ามา ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่ง ๆ หนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเทศบาลของเราว่า เรามีพื้นที่ เรามีเรื่องการ

ทำงานที่ชัดเจนนะครับ ก็เลยว่า น่าจะปฏิบัติงานได้ง่ายกว่า แต่เรื่องก็จะเยอะเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าทุก ๆ ที่

จากประสบการณ์ที่ทำมาจากเทศบาลนคร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็สามารถนำมาปรับใช้

ร่วมกันได้ครับ เพราะว่า ยังไง ๆ คงไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ ถ้าไม่มีปัญหาถือว่าเราไม่ได้ทำงาน ท่านใดที่

จะปรึกษาหรือจะให้รับใช้ ห้องผมเปิดตลอด มีอะไรก็ประสานติดต่อกัน แล้วก็อยากจะขอฝากเนื้อฝาก

ตัวด้วยนะครับ เพราะว่าผมเคยมาลำปางเมื่อหลายปีมาแล้ว ตอนที่คุณพ่อเป็นรองอยู่ที่นี่ ก็ไม่คิดว่าจะ

ได้มาอยู่ที่นี่ คิดว่าคงจะต้องทำอะไรกันไว้สักอย่างหนึ่งที่จะต้องมาร่วมกันทำงานให้เกิดประโยชน์

กับคนลำปาง ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัว ยังไงมีข้อแนะนำให้ผมได้ปฏิบัติก็ยินดีนะครับ ยินดีรับทุก ๆ 

คำแนะนำ ต้องขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน และก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ ขอบคุณครับท่านประธาน  
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นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ขอขอบคุณทุกท่านครับ ในนาม

ของสภาเทศบาลก็ยินดีต้อนรับในการมาปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลแห่งนี ้ เพื่อที่จะได้ร่วมกันพัฒนา

เทศบาลนครลำปางของเราต่อไปนะครับ มีเรื่องแจ้งให้ทราบอีกเรื่องก็คือ การแจ้งเปลี่ยนชื่ออาคาร 

2 อาคารดังนี้นะครับ อาคารที่ 1 คือ อาคารสำนักการช่างและกองคลัง เปลี่ยนชื่อเป็นอาคารฉัตรไชยนะครับ 

อาคารที่ 2 อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง เปลี่ยนชื่อเป็นอาคารศูนย์นันทนาการสร้างสรรค์ 

THE RECREATION HALL หรอืเรียกภาษาชาวบ้านก็คือ โฮงละกอน นะครับ 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

1.1 ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

คร้ังท่ี 10/2566 

           1.2 ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

คร้ังท่ี 11/2566 

 1.3 ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

คร้ังท่ี 12/2566 

           1.4 ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

คร้ังท่ี 3/2566 

            1.5 ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2566 – 2570) 

ครั้งที่ 3/2566 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่

ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม มีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้ ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง 

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 10/2566 ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง 

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 11/2566 ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง 

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 12/2566 ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง 

การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 3/2566 ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง 

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดส่ง

ประกาศดังกล่าวให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อให้ท่านสมาชิก

สภาฯ ทุกท่านได้รับทราบถึงการประกาศดังกล่าว 

          ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  5

ประจำปี 2566 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 
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นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงาน

การประชุม ข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 

ประจำปี 2566 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ ไม่มีท่านใดจะ

แก้ไขนะครับ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงาน

การประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 วันอังคารที่ 

19 กันยายน 2566 โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง รับรองรายงานการประชุม 

จำนวน 19 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงาน

การประชุม โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกสภาฯ ไม่รับรองรายงาน

การประชุม  ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกสภาฯ รับรองรายงาน

การประชุม จำนวน 19 เสียง ไม่รับรองรายงานการประชุม ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 จำนวน 19 เสียง , ไม่รับรอง

รายงานฯ ไม่มี , งดออกเสียง จำนวน 1 คน (ประธาน) (นายกรณฐพรครองภพฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม) 

  

2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 

ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีท่ี 28 กันยายน 2566 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 2 ข้อ 2.2 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ ไม่มีท่านใดจะแก้ไขนะครับ 

เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุม สมาชิกท่านใดรับรอง รายงานการประชุม

สภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 28 

กันยายน 2566 โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง รับรองรายงานการประชุม 

จำนวน 19 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงาน

การประชุม โปรดยกมอืครับ 
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นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกสภาฯ ไม่รับรองรายงาน

การประชุม  ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกสภาฯ รับรองรายงาน

การประชุม จำนวน 19 เสียง ไม่รับรองรายงานการประชุม ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 จำนวน 19 เสียง , ไม่รับรอง

รายงานฯ ไม่มี , งดออกเสียง จำนวน 1 คน (ประธาน) (นายกรณฐพรครองภพฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม) 

 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถาม     

- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  

- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

          5.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.1  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) ขอเชญิ ผูเ้สนอญัตติครับ  

 นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง ขอแถลงญัตติ ดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)   

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 

สิ่งที่สง่มาด้วย   รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง  

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                  จำนวน 24 เล่ม 
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ด้วยคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - 

กันยายน 2566) และได้ดำเนินการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแลว้  

 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 

และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้

ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 

และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั ้งภายในเดือน

ธันวาคมของทุกปี ดังนัน้ จงึเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว มาพร้อมนี้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้สภาเทศบาลนครลำปางทราบต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)         กิตติ จวิะสันติการ    ผูเ้สนอ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครลำปาง 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ในเรื่องนี้ ก่อนที่จะให้สมาชิก

สภาฯ ได้อภิปรายในญัตตินี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญ 

เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง 

ขออนุญาตนำเรียนชีแ้จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติ ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 29 กำหนด

ว่า “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  (3) รายงานผลและ

เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้

ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดย

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั ้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” ทั ้งนี ้เพื ่อให้ท่านสมาชิกได้ให้ข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของ
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ท่านสมาชิกนำไปประกอบการพิจารณากำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาเทศบาลเป็นลำดับ

ต่อไป ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้จะเป็นญัตติที่เสนอรายงานโดยจะไม่มีการลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ 

เพียงแต่ท่านสมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื ่อให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นนำไป

ประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนและกำหนดทิศทางในการจัดทำแผนเป็นโอกาสต่อไปครับ 

ขอนำเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกเพื่อใช้ในการ

ประกอบการพิจารณาแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเป็นลำดับต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เลขานุการสภาฯ ก็ได้ชี้แจง

ระเบียบให้ทราบแล้วนะครับ ดังนั้นมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความต้องการที่จะแสดงความคิดเห็น

หรือข้อเสนอแนะในเรื่องนี้หรือไม่ครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

กรณีเรื่องแผนนีน้ะครับ ณ วันนีชุ้มชนของเรามี 85 ชุมชน มีหลาย ๆ ท่านที่ทางกองสวัสดิการเราหรือว่า

กองช่างเราออกไปพบปะกับประธานชุมชนหรือกิจกรรมชุมชน กรณีบอกให้ทางชุมชนทำแผนเสนอแผน

ขึ้นมา อยากจะบรรจุอะไรก็ให้เขียนลงมา แต่ ณ วันนี้ เขาทำแผนส่งมาให้กับเทศบาลแล้ว แต่บางสิ่ง

บางอย่างที่เขาเขียนลงมาบรรจุในแผนของชุมชนแล้ว แต่ไม่มีในแผนของเทศบาลเรา ผมก็อยากจะให้

ทางฝ่ายบริหารอธิบายให้ฟังว่า เป็นเพราะอะไรที่ตกไป เป็นเพราะอะไรไม่ได้ใส่มาเพื่อจะได้ไปทำความ

เข้าใจกับชุมชนนะครับ เพราะว่าทางชุมชนเขาก็อยากจะรู้ว่า ตอนที่ไปทำแผนกันอะไรกันก็เป็นสิ่งที่ทำให้

ชาวบ้านมารวมตัวกัน มาแสดงความคิดเห็นกัน แต่ผลที่สุดทำมาแล้วก็ไม่อยู่ในแผนตรงนี้ ก็อยากจะให้

ทางฝ่ายบริหารชี้แจงว่าเป็นเพราะอะไร เหตุผลอะไร ผมก็จะได้รับทราบข้อมูลเอาไปชี้แจงกับชาวบ้าน

ต่อไปครับ ขอบคุณมากครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ที่คุณสมหมายได้พูดขึ้นมานี้ 

แผนตัวนี้เป็นคนละส่วนกับเรื่องนี้นะครับ ในเรื่องนี้เป็นการทำงานจริงเทียบกับแผนที่ทางฝ่ายบริหาร

และเจ้าหน้าที่เขาวางแผนไว้ว่าดำเนินการตามแผนหรือไม่ มีปัญหาอะไร ทำไมถึงไม่เป็นไปตามแผน แต่

ในส่วนที่ท่านพูดนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะขอให้ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงสักเล็กน้อยครับ เชิญ 

ฝา่ยบริหาร 

นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง

เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง สำหรับคำถามที่ท่านสมหมายได้ถามนะครับ คือ จริง ๆ คิดง่าย ๆ 

อย่างนี้ครับ 85 ชุมชน สมมุติว่าชุมชนเสนอแผนชุมชนละ 10 แผน 85 ชุมชน มี 850 แผน ที่ส่งเข้า

เทศบาล 850 แผนนีด้้วยข้อจำกัดของงบประมาณเราไม่สามารถที่จะเกลี่ยทุกโครงการในแผนของแต่ละ

ชุมชนให้ทุกคนเท่าที่ต้องการได้นะครับ เพราะว่าก็ต้องเลือกหยิบว่า อันไหนจำเป็น อันไหนเร่งด่วน 
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อันไหนสำคัญก็อาจจะคัดมาชุมชนละ 2 แผนหรือ 3 แผน นอกนั้นก็ต้องค้างไว้นะครับ เพราะว่าอย่างที่

ผมเรียนคือ 1. ข้อจำกัดของงบประมาณ 2. บางโครงการไปเกี่ยวพันถึงส่วนราชการอื่นที่เราไม่สามารถ

ดำเนินการเองได้ อย่างเช่นไปเกี่ยวพันกับกรมศิลป์ก็ดี  กรมธนารักษ์ก็ดี กรมป่าไม้ก็ดี พอมีข้อจำกัด 

ซึ่งทำให้โครงการต้องช้าออกไป ต้องใช้เวลา พอใช้เวลาก็จะต้องเลื่อนแผนออกไปนะครับ เพราะฉะนั้น

ในความเป็นจริงผมก็เรียนให้ทราบว่า ในทุกแผนของชุมชนเราก็พยายามคัดกรองที่จำเป็นและสำคัญ

เข้ามาทำก่อน ส่วนอื่น ๆ ที่พอจะชะลอได้ เราก็จะเลื่อนออกไปก่อน เหมือนความต้องการของเรา 

เราต้องการบ้าน ต้องการรถ ต้องการโน่นต้องการนี่ ใน 10 อย่าง เราไม่สามารถจะได้ทั้งหมดในเวลาเดียว 

เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุที่ว่า ทำไมแผนชุมชนถึงหลุดไปหายไปนะครับ ผมก็ขออนุญาตชี้แจงตามนี้

ครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เชญิ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์  

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ขอบคุณครับท่านประธาน 

จากที่ท่านรองนายกฯ อธิบายก็เข้าใจนะครับ แต่ว่าจะเป็นไปได้ไหม ถ้าทางชุมชนท้วงติงหรือถาม

อยากให้ตอบเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงเขา เขาจะได้สบายใจ ความเข้าใจของชาวบ้านก็คือว่า ทำมาแล้ว

ทำไมเงียบไป ถ้าเรามีเอกสารหรืออะไรตอบเขาไปให้ชัดเจน เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องทำจุดโน้นก่อน 

ตรงนีก้็ยังอยู่ในแผน แตว่่าอาจจะทำครั้งต่อไป อยากจะให้ช้ีแจงแบบนี้แค่นั้นเองครับ เพื่อความสบายใจ

ของผู้ถามนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  ทางฝ่ายบริหารรับเรื่องนี้

ไว้ด้วยนะครับ มีท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2566 นะครับ  

ที่ประชุม รับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล

นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 5.2 ญัตติ เร ื ่อง เสนอญัตติ ขออนุม ัต ิโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

การเกษตร รายการเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงนิจำนวน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 

(สำนักปลัดเทศบาล) 

  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการ
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เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) (สำนักปลัดเทศบาล) ขอเชิญ

ผูเ้สนอญัตติครับ 

 นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตต ิดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องสูบน้ำ 

จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) (สำนักปลัดเทศบาล) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 

ข้าพเจา้ นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เป็นเงินจำนวน 9,000 บาท             

(เก้าพันบาทถ้วน) (สำนักปลัดเทศบาล) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

       หลักการ 

เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์

การเกษตร รายการเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 

(สำนักปลัดเทศบาล) ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

ด้วย เครื่องสูบน้ำที่ใช้ภายในอาคารฉัตรไชย มีสภาพชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม

ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว แต่

เนื่องจากเทศบาลนครลำปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจำเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา          

ซึ่งบริการ ค่าจา้งเหมาบริการบุคคล งบประมาณตั้งไว้เป็นเงนิจำนวน 1,122,000 บาท 

 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  622,000    บาท 

 โอนครั้งนี้       9,000 บาท 

 งบประมาณคงเหลือหลังโอน  613,000 บาท 
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โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

          แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 

รายการเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน

จำนวน 9,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงนิจำนวน 9,000 บาท 

(เก้าพันบาทถ้วน) (สำนักปลัดเทศบาล) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)         กิตติ จวิะสันติการ    ผูเ้สนอ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครลำปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  ในญัตตินี้ มีสมาชิกท่านใด

จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ และผมพิจารณาดูแล้ว 

ครบองค์ประชุม สามารถลงมติได้นะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 

(สำนักปลัดเทศบาล) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณฯ 

จำนวน 19 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกฯ ท่านใดไม่อนุมัติให้

โอนลดเงินงบประมาณฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  ไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณฯ  ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้โอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงนิจำนวน 9,000 บาท 

(เก้าพันบาทถ้วน) (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 19 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการ

เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) (สำนักปลัดเทศบาล) 

จำนวน 19 เสียง, ไม่อนุมัติ ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน (ประธาน) (นายกรณฐพรครองภพฯ ไม่อยู่ในที่

ประชุม) 

 

 5.3 ญัตติ เรื ่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานรองปลัดเทศบาล เป็นเงนิจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.3 ญัตติ เรื ่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ

ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานรองปลัดเทศบาล เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ขอเชิญ

ผู้เสนอญัตติครับ  

  นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตต ิดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหอ้งปฏิบัติงานรองปลัดเทศบาล 

เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 

ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานรองปลัดเทศบาล 

เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 

เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที ่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานรองปลัดเทศบาล 

(สำนักปลัดเทศบาล) เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าว 

เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

ด้วยปัจจุบัน เทศบาลนครลำปางยังไม่มีห้องปฏิบัติงานของรองปลัดเทศบาล  ดังนั้น จึงสมควร

ดำเนินการปรับปรุงหอ้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (เดิม) ช้ัน 2 อาคารฉัตรไชย เป็นหอ้งปฏิบัติงานรองปลัดเทศบาล 

เพื่อเป็นการสง่เสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แต่

เนื่องจากเทศบาลนครลำปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจำเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และแผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย รวม

เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 

ค่าปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานรองปลัดเทศบาล ช้ัน 2 อาคารฉัตรไชย 

(สำนักปลัดเทศบาล) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน รองปลัดเทศบาล ชั้น 2 อาคารฉัตรไชย 

โดยทำการกั้นห้องใหม่ ทำพื้นใหม่ ตกแต่งผนังใหม่  ติดตั้งระบบไฟฟ้าดวงโคมใหม่ และงานอื่น ๆ 

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่เทศบาลนครลำปางกำหนด เป็นเงินจำนวน 

300,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  รายละเอียดตาม

เอกสารที่แนบมาพร้อมนี ้ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา

ท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานรองปลัดเทศบาล เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท 

(สามแสนบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ 
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จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)    กิตติ จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครลำปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  ในญัตตินี้ มีสมาชิกท่านใด

จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ และผมพิจารณาดูแล้ว 

ครบองค์ประชุม สามารถลงมติได้นะครับ ในญัตติ ข้อ 5.3 สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานรองปลัดเทศบาล เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท 

(สามแสนบาทถ้วน)  โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน  17 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัติให้โอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง ไม่อนุมัตใิหโ้อนลดเงนิงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้โอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานรองปลัดเทศบาล เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท 

(สามแสนบาทถ้วน)  จำนวน 17 เสียง ไม่อนุมัต ิไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

   มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้อง

ปฏิบัติงานรองปลัดเทศบาล เป็นเงนิจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) จำนวน 17 เสียง , ไม่อนุมัติ 

ไม่มี , งดออกเสียง 1 คน (ประธาน) (นางสาวอมลยาฯ นายเสริมเกียรติฯ และนายกรณฐพรครองภพฯ

ไม่อยู่ในที่ประชุม)  
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  5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครลำปาง เพื่อดำเนิน

โครงการปรับปรุงพนังกันตลิ่งแม่น้ำวัง ตั้งแต่บรเิวณหน้าวัดหมื่นกาศ จนสุดเขตเทศบาลนครลำปาง  

   นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครลำปาง เพื่อดำเนิน

โครงการปรับปรุงพนังกันตลิ่งแม่น้ำวัง ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดหมื่นกาศ จนสุดเขตเทศบาลนครลำปาง ขอเชิญ

ผูเ้สนอญัตติครับ  

 นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง

เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง ขอแถลงญัตติต่อสภาฯ ดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครลำปาง เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงพนังกันตลิ่ง

แม่นำ้วัง ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดหมื่นกาศ จนสุดเขตเทศบาลนครลำปาง  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 

ข้าพเจ้า นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครลำปาง เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงพนังกันตลิ่ง

แมน่้ำวัง ตั้งแตบ่ริเวณหนา้วัดหมื่นกาศ จนสุดเขตเทศบาลนครลำปาง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินโครงการปรับปรุงพนังกันตลิ่ง

แม่น้ำวัง ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดหมื่นกาศ จนสุดเขตเทศบาลนครลำปาง ซึ่งพนังกันตลิ่งดังกล่าวอยู่ในเขต

พื้นที่ป่า และในการก่อสร้างหรือกระทำด้วยประการใด ๆ ในเขตพื้นที่ป่า ต้องได้รับอนุญาตจาก

พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง  

เหตุผล 

เทศบาลนครลำปางมีภารกิจอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับการจัดให้

มีและบำรุงทางบกและทางน้ำภายในเขตเทศบาลนครลำปาง ตามมาตรา 56 (1) ประกอบมาตรา 53 (1) 

และมาตรา 50 (2) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

ปัจจุบัน ตลิ่งบริเวณวัดหมื่นกาศซึ่งมีสภาพเป็นตลิ่งดินประสบปัญหาน้ำกัดเซาะ ทำให้เกิดความเสียหาย

แก่บ้านพักอาศัยของประชาชนบริเวณดังกล่าว ดังนั้น เพื่อป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังพังทลาย และลดปัญหา

บ้านเรือนประชาชนเสียหายจากพื้นดินริมแม่น้ำวังทรุดตัว จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงพนังกันตลิ่ง

แม่น้ำวัง ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดหมื่นกาศ จนสุดเขตเทศบาลนครลำปาง แต่เนื่องจากพื้นที่โครงการได้

ตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ หากเทศบาลนครลำปางประสงค์ก่อสร้างหรือกระทำด้วยประการใด ๆ ในเขตพืน้ที่ป่า 

ต้องยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่

กำหนดในกฎกระทรวง 
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 56 (1) 

ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 50 (2)  

2. พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 4 (1) และมาตรา 54  

3. กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 

ดังนั้น ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง เพื่อพิจารณาเห็นชอบการดำเนิน

โครงการปรับปรุงพนังกันตลิ่งแม่น้ำวัง ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดหมื่นกาศ จนสุดเขตเทศบาลนครลำปาง 

ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)    กิตติ จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครลำปาง 

 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง   ในญัตตินี้ ก่อนที่สมาชิก

สภาฯ จะอภิปราย ขอเชิญเลขานุการได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญ เลขานุการสภาฯ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง เร ียนท่านประธานที ่ เคารพ           

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง 

ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล     

นครลำปาง เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงพนังกันตลิ่งแม่น้ำวัง ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดหมื่นกาศ จนสุดเขต

เทศบาลนครลำปาง มีข้อระเบียบกฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง ดังนี ้  พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484          

และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 54 วรรคแรก บัญญัติวา่ “ห้ามมใิห้ผูใ้ด ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือ

กระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น 

เว้นแต่จะกระทำภายในเขตที่ได้จำแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรีได้ประกาศราชกิจจา

นุเบกษาหรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”  และวรรคท้าย บัญญัติว่า “การขออนุญาต

และการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง”   กฎกระทรวงการขอ

อนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558  ข้อ 5 กำหนดว่า “การขออนุญาตทำ

ประโยชน์ในเขตป่า ต้องมีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (10) เพื่อประโยชน์ในทางราชการ  

ข้อ 37 กำหนดว่า “คำขออนุญาต ใบอนุญาต คำขอต่อใบอนุญาต คำขอโอนใบอนุญาต และคำขอรับ

ใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” จากระเบียบ

ข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่า การดำเนินโครงการปรับปรุงพนังกันตลิ่งแม่น้ำวัง ตั้งแต่บริเวณ
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หน้าวัดหมื่นกาศ จนสุดเขตเทศบาลนครลำปาง เป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะและ

ส่วนรวม    แตเ่นื่องจากโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในพืน้ที่ป่าไม้ ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้  กำหนด

ไว้ว่าดำเนินการใด ๆ ในเขตพื้นที่ป่าไม้จักต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยการขออนุญาต

และการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งแบบคำขออนุญาต

แนบท้ายกฎกระทรวง ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 อธิบดี

ได้กำหนดในแบบว่า จะต้องมีความเห็นจากสภาท้องถิ่นซึ่งเขตป่าตั้งอยู ่ ทั้งนี้ ก็ เพื่อให้เป็นไปตาม

เจตนารมณ ์เนื่องจากสมาชิกสภาฯ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนจะได้พิจารณาตรวจสอบว่าการ

เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือไม่ อย่างไร รวมทั้ง การเข้าทำ

ประโยชน์ในเขตป่านั้น เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร ตามภารกิจ

อำนาจหน้าที่ในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ ในเขตป่า ดังนั้น ด้วยเหตุและผล

ดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจำเป็นต้องทำเรื่องขอความเห็นจากสภาเทศบาลนครลำปาง เพื่อดำเนิน

โครงการดังกล่าว ขอนำเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธาน

ไปยังท่านสมาชิกสภาฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาญัตติตอ่ไปครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดอภิปรายหรอืไม่ครับ เชญิ นางสาวอมลยา  เจนตวนชิย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ

และสมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล         

นครลำปาง โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ประชาชนรอคอยมานานแล้วนะคะ นับได้น่าจะเป็น 10 - 20 ปี 

ก็เห็นดว้ยเป็นอย่างยิ่งที่เราจะรีบดำเนินการโครงการนีเ้พื่อป้องกันตลิ่งพังนะคะ จากการที่ลงพื้นที่ แล้ว

ก็ไปพบปะประชาชน โดยเฉพาะบ้านหลังสุดท้ายที่สุดเขตเทศบาลนครลำปางอยู่หัวมุมสะพานที่จะข้าม

ห้วยแม่กระติ๊บไปทางด้านหลังค่าย บ้านหลังนั้นได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เพราะว่าตรงนั้น   

จะเป็นโค้งน้ำพอดีที่กระแสน้ำจะไหลมา พุ่งมาที่บ้านหลังนี้ แล้วก็ตลิ่งรั้วบ้านแนวเขตบ้านของประชาชน

ก็ได้รับความเสียหายแล้วนะคะ เราได้ลงพื้นที่ไปดูหลาย ๆ ครั้ง ประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนจริง      

ก็รอคอยโครงการนี้ ก็มีความหวังว่า เทศบาลจะได้ดำเนินโครงการนี้อย่างเร่งด่วนนะคะ เพื่อบรรเทา

ความเดือดรอ้นให้พี่นอ้งประชาชนในพื้นที่รมิแม่น้ำวังในโซนของตำบลหัวเวียง ขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง มสีมาชิกท่านใดจะอภปิรายอีก

หรอืไม่ครับ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ

และสมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล       

นครลำปาง ญัตตินี้ผมเห็นด้วยกับทางฝ่ายบริหารเป็นอย่างยิ่งครับ เพราะว่าเป็นโครงการที่ชาวบ้านรอ

มานานแล้ว แต่ว่าเกิดในยุคสมัยนี้ ผมเลยต้องเห็นด้วยและอยากจะเสนอครับ คือ มีอีกหลาย ๆ จุดที่
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พนังกันตลิ่งบางส่วนของเทศบาลยังไม่ได้ทำ อย่างที่ผมเคยอภิปรายไปเมื่อการประชุมครั้งที่แล้ว กรณี

ทางชุมชนประตูต้นผึ้ง ท่านางลอย ถ้าเราไม่ได้ทำตรงนี้วัชพืชอะไรก็ขึ้นเต็มไปหมด ประกอบกับทาง

เทศบาลของเรามีเจ้าหน้าที่อาจจะไม่เพียงพอ ไม่สามารถไปดำเนินการได้ เรื่องวัชพืชที่ผมเคยอภิปราย

ไป เพิ่งไปดำเนนิการเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนีเ้อง เป็นเวลาประมาณ 3 – 4 เดือน ถ้าเรามีพนังกันตลิ่งตรงนี้ก็ 

จะมองดูสวยงาม วัชพืชก็จะไม่ขึ้นด้วยนะครับ และโดยเฉพาะทางฝั่งวัดเกาะ จะหลั่นลงมาทางเหนืออีก

หน่อย โดยเฉพาะที่วัดเกาะวัชพืชขึ้นเต็มหมด ถ้าเรามีพนังกันตลิ่งตรงนี้ วัชพืชก็จะไม่เกิดขึ้น ก็จะ

สวยงามมากนะครับ ซึ่งตอนเย็นถ้าเราไปเดินฝั่งทางปงสนุกแล้วมองมาทางวัดเกาะ เขาประดับไฟเป็น

ภาพที่สวยงามมาก ผมเลยเสนอทางฝ่ายบริหาร ถ้าเป็นไปได้ขอให้เสนอหลาย ๆ จุดที่มีพนังกันตลิ่ง 

อย่างเช่น หลังเขื่อนยาง ตอนนี้สวยมาก แต่ว่าวัชพืชยังเยอะมาก ถ้าเรามีพนังกันตลิ่งอาจจะช่วยให้

วัชพืชขึ้นน้อยลง และภูมิทัศน์อาจจะสวยงามนะครับ อีกจุดหนึ่งครับ ตรงสะพาน 200 ปี ฝั่งปงสนุก 

เพราะว่า ริปแรป (riprap) เก่าชำรุดไป น้ำเซาะพังลงมา ผมเลยอยากเสนอทางฝ่ายบริหารให้ช่วยดูแล

ตรงนี้อีกหน่อย อาจจะเอาหินหรืออะไรไปลงเพื่อกันตลิ่ง เพราะว่าสมัยก่อนน้ำไม่มี แต่ตอนนี้น้ำล้นฝั่ง 

เวลาเรือไปวิ่ง น้ำก็เซาะตลิ่งพังลงไป ก็ฝากทางท่านประธานเสนอไปทางฝ่ายบริหารอีกทีหนึ่งว่า ช่วย

ดูแลตรงนี้ด้วย จะได้เป็นภาพที่สวยงามนะครับ และผมขอเสนออีกอย่างหนึ่งครับ กรณีที่เราผลักดันน้ำ

เก่าลงไปจากฝายพับได้ของเรา มีหาดทรายขึ้นมา เป็นไปได้ไหมทางฝา่ยบริหาร บริหารจัดการเอาทราย

ตรงที่ไม่สวยงาม บางทีมีวัชพืชอะไรดำหมด ถ้าเราเอาออกไป กรณีอย่างนีผ้มไม่รู้วา่จะขัดต่อกรมเจ้าท่า

หรือเปล่าที ่เราไปขนทรายอะไรตรงนี ้  ก็ฝากไว้ถ้าเราขนไปก็เป็นภาพที ่สวยงาม  ณ วันนี ้หลัง

โรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ดไม่ค่อยสวย มีทรายที่ดำ ไม่เป็นภาพทราย ก็ฝากทางฝ่ายบริหารช่วย

ดำเนนิการแก้ไขตรงนีด้้วย ขอบคุณมากครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก

หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ และผมพิจารณาดูแล้ว ครบองค์ประชุม 

สามารถลงมติได้นะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนนิโครงการปรับปรุงพนังกันตลิ่ง

แมน่้ำวัง ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดหมื่นกาศ จนสุดเขตเทศบาลนครลำปาง โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง เห็นชอบ จำนวน 19 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ 

โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้น

งดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกสภาฯ ให้ความเห็นชอบ

การดำเนินโครงการปรับปรุงพนังกันตลิ่งแม่น้ำวัง ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดหมื่นกาศ จนสุดเขตเทศบาล

นครลำปาง  จำนวน 19 เสียง ไม่อนุมัต ิไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการปรับปรุงพนังกันตลิ่งแม่น้ำวัง ตั้งแต่

บริเวณหน้าวัดหมื่นกาศ จนสุดเขตเทศบาลนครลำปาง ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จำนวน 

19 เสียง , ไม่เห็นชอบ ไม่มี , งดออกเสียง 1 คน (ประธาน) (นายกรณฐพรครองภพฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม) 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ที่เกี่ยวข้องกับญัตตินี้ ผมก็ขอฝาก

ผูบ้ริหารให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดเลยนะครับ เมื่อวานผมได้ไปประชุมสันนิบาต

เทศบาลทั้งจังหวัด ก็ได้มีการพูดคุยเรื ่องนี้มา ในอดีตมีผู ้บริหารสูงสุดของจังหวัดลำปาง มีความ

ปรารถนาดีจริง แต่ดำเนินการผิดระเบียบ ก็ได้รับการถูกฟ้องร้องดำเนินคดี กว่าจะหลุดพ้นคดีก็ใช้

เวลานานร่วม 10 ปี เพราะฉะนั้นก็ขอให้ดำเนินการอย่างระมัดระวังอย่างที่สุดเลยนะครับ ก่อนที่

จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5.5 ผมขอพักการประชุม 20 นาที และจะเริ่มประชุมอีกครั้งเวลา 11.00 น. นะ

ครับ 

 

- พักการประชุม 20 นาที – 

 

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 11.00 น.  

 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง 

บัดนี้ ครบกำหนดเวลาพักการประชุมแล้ว ขณะนี้ได้ตรวจสอบสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางที่อยู่ใน

ที่ประชุมแห่งนี้แล้ว มีจำนวน 16 ท่าน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม ผมจึงขอเรียนเชิญ

ท่านประธานได้ดำเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

 

 5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อ

ดำเนินการปรับปรุงสวนสาธารณะเวียงละกอน จำนวน 2 โครงการ เป็นเงินจำนวน 120,000,000 บาท 

(หน่ึงร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) (สำนักช่าง) 

  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.5 ญัตติ เรื ่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง        

เพื่อดำเนินการปรับปรุงสวนสาธารณะเวียงละกอน จำนวน 2 โครงการ เป็นเงินจำนวน 120,000,000 บาท 

(หนึ่งรอ้ยยี่สบิล้านบาทถ้วน) (สำนักช่าง) ขอเชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

 นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง

เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง ขอแถลงญัตติ ดังนี้ 
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ญัตต ิ

เรื ่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อดำเนินการปรับปรุง        

สวนสาธารณะเวียงละกอน จำนวน 2 โครงการ เป็นเงินจำนวน 120,000,000 บาท (หนึ่งร้อย

ยี่สิบล้านบาทถ้วน) (สำนักช่าง) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 

ข้าพเจา้ นายกิตติ จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อดำเนินการปรับปรุง

สวนสาธารณะเวียงละกอน จำนวน 2 โครงการ เป็นเงินจำนวน 120,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบ

ล้านบาทถ้วน) (สำนักช่าง) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เพ ื ่อขออนุม ัต ิใช ้จ ่ายเง ินสะสมของเทศบาลนครลำปาง สำหร ับดำเน ินการปร ับปรุง

สวนสาธารณะเวียงละกอน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลและลู่วิ ่ง

ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน และโครงการปรับปรุงสนามกีฬา ระบบไฟฟ้าและระบบประปา

ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สำนักช่าง) รวมเป็นเงินจำนวน 120,000,000 บาท 

(หนึ่งรอ้ยยี่สบิล้านบาทถ้วน)  

เหตุผล 

เทศบาลนครลำปางมีภารกิจอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับการให้มีและ

บำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา และให้มีและบำรุงสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ ตามมาตรา 57 ประกอบมาตรา 54 (9) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จากการสำรวจสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครลำปางพบว่า

ปัจจุบันสวนสาธารณะเวียงละกอนซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนสุขสวัสดิ์มีสภาพชำรุดทรุดโทรม สนามฟุตบอล ลู่วิ่ง 

สนามกีฬา ระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายในสวนไม่สามารถใช้งานอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประกอบกับเทศบาลฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นครลำปางเป็นเมืองกีฬา โดยจัดพื้นที่

สำหรับเด็ก เยาวชน คนรักสุขภาพและนักกีฬาเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงฝึกฝนและพัฒนา

ทักษะด้านกีฬา เพื ่อจัดการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัดและระดับชาติ จึงสมควรดำเนินการปรับปรุง

สวนสาธารณะเวียงละกอน เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับใหป้ระชาชนได้ออกกำลังกายในสวน มีสนามกีฬาที่

ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัด ระดับกลุ่มการศึกษา และ

ระดับชาติ ด้วยเหตุผลดังกล่าว เทศบาลนครลำปางจึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

ของเทศบาลนครลำปาง ซ ึ ่ ง เป ็นอำนาจอน ุม ัต ิของสภาเทศบาลนคร ลำปาง ตามระเบ ียบ
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กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 ดังรายการตอ่ไปนี ้

ลำดับที่ รายการ งบประมาณ (บาท) 

1 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลและลู่วิ่งภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามฟุตบอลและลู่วิ ่งภายในสวนสาธารณะ

เวียงละกอน โดยทำการปรับปรุงสนามฟุตบอล ปรับปรุงลู่วิ่ง สนามกรีฑา 

ก่อสร้างอัฒจันทร์โครงเหล็กแบบมีหลังคา ก่อสร้างห้องน้ำ ปรับปรุงลาน

อเนกประสงค์ภายในสนามฟุตบอล และงานอื่น ๆ รายละเอียดตามประมาณ

การงานก่อสร้างและแบบแปลนที่เทศบาลนครลำปางกำหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม            

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 

3/2566 หนา้ที่ 23 ลำดับที่ 1 

50,000,000 

2 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา ระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายในสวนสาธารณะ

เวียงละกอน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามกีฬา ระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายใน

สวนสาธารณะเวียงละกอน โดยทำการปรับปรุงสนามเด็กเล่น สนามเทนนิส 

สนามเซปักตะกร้อ สนามแบดมินตัน สนามบาสเกตบอล สนามเปตอง สนาม

สเกตบอร์ด สนามฟุตซอล ลานอเนกประสงค์ ลานสวนภายในสนามกีฬา รั้ว 

ทางเท้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้ากำลัง ปรับปรุงระบบประปา และงานอื่น ๆ รายละเอียดตามประมาณการ

งานก่อสร้างและแบบแปลนที่เทศบาลนครลำปางกำหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                    

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566  

หน้าที่ 23 ลำดับที่ 2 

70,000,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 120,000,000 

 
 

ปัจจุบัน เทศบาลนครลำปางคงเหลือเงนิสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 8 

ธันวาคม 2566 จำนวนเงิน 708,096,524.22 บาท และเทศบาลฯ ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม

กิจการเทศบาล ประจำปี 2566 ตามเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่เช็ค 10555801 ลงวันที่ 18 

ธันวาคม 2566 รวมทั้งได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน และ

กันไว้อีกร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีสาธารณภัยเกิดขึ้น

เรียบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 57 

ประกอบมาตรา 54 (9) และ (10)  

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97   

ดังนั้น ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาลนครลำปางเพื่อดำเนินการปรับปรุงสวนสาธารณะเวียงละกอน จำนวน 2  โครงการ 

เป็นเงินจำนวน 120,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) (สำนักช่าง) ตามหลักการและเหตุผล

ดังกล่าวข้างตน้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)    กิตติ จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครลำปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกได้

อภิปรายในญัตตินี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ เชิญ เลขานุการ

สภาเทศบาลนครลำปาง 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง 

เนื ่องจากการประชุมสภาฯ ในวันนี้ มีญัตติที ่เกี ่ยวกับการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล         

นครลำปาง 2 ญัตติ คือ ญัตติที ่ 5.5 และญัตติที ่ 5.6 ฉะนั้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย รวดเร็ว กระชับ และถูกต้อง จึงขออนุญาตนำเรียนชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้ง 

2 ญัตตไิปในคราวเดียวกัน ซึ่งมีขอ้ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 54 “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขต

เทศบาล ดังต่อไปนี้ (9) ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา (10) ให้มีและบำรุง

สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ” มาตรา 57 “เทศบาลนครอาจจัดทำกิจการอื่น ๆ 

ตามมาตรา 54 ได้” พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 “ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร

ส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน

ท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (13) การจัดให้มแีละบำรุงรักษาสถานที่พักผอ่นหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา” 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
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ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 วรรคแรก กำหนดว่า “องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  (1) ให้กระทำ

ได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง(2) ได้สง่เงนิสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม

ระเบียบแล้ว (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันเงิน

ไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี

สาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มี

สาธารณภัยเกิดขึน้แล้วเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท (4) เมื่อได้รับอนุมัติ

ให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายใน

ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็น

อันพับไป” และวรรคท้าย กำหนดว่า “ทั้งนี ้ให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นใช้จา่ยเงนิสะสม โดยคำนึงถึง

ฐานะการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและเสถียรภาพในระยะยาว”  ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2548           

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 25 กำหนดว่า “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบ

ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม

ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น” เนื่องจากการขออนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสมได้มีการแก้ไขระเบียบกฎหมาย

ใหม่ โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้

เงินสะสมใหม่ ดังต่อไปนี้ การที่จะใช้จ่ายเงินสะสมนั้นจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล 

ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 50 – 57 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่ได้บัญญัติไว้ใน

มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง     

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยไม่จำเป็นต้องเป็นกิจการที่

เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคม หรอืกิจการที่เป็นการเพิ่มรายได้ หรอืกิจการที่เป็นการบำบัดความ

เดือดร้อนของประชาชน แต่ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะต้องบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น

การซื้อครุภัณฑ์ก็ดี ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็ดี จะต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย ทั้งนี้ เป็นไป   

ตามข้อ 25 ของระเบียบแผนดังกล่าว และหลักเกณฑ์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ จะใช้เงินสะสมได้

จะต้องมีการกันเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และจะต้องกันเงินไว้อีก 15% 

ของงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในกรณีที่เกิดสาธารณภัยขึ้น รวมทั้งเมื่อได้กันเงินไว้แล้วจะต้องมีเงินสะสม

คงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาทถึงจะสามารถใช้จ่ายเงินสะสมดำเนินกิจการนั้นได้  กระผมจึงขอนำเรียน

ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกสภาฯ เพื่อใช้

ประกอบการพิจารณาญัตติที่ 5.5 และญัตติที่ 5.6 ต่อไปครับ ขอบคุณครับ 
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นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดอภิปรายหรอืไม่ครับ เชญิ นายสุคนธ์ อินเตชะ  

นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิก

สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ตามที่ท่านได้

เสนอญัตติเกี่ยวกับการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปางเพื่อปรับปรุงสวนสาธารณะ 

จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 120,000,000 บาท นั้น ผมยินดีที่จะสนับสนุนเต็มที่เพราะว่าโครงการนี้

จะทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนที่จะมาใช้บริการในการออกกำลังกาย ซึ่งกระผมเห็นด้วยเป็นอย่าง

ยิ่งว่าเป็นโครงการที่ดีมาก จึงขอสนับสนุนครับ แต่ผมติดใจตรงที่แบบรายการ ปริมาณ ประมาณราคา

แผ่นที่ 40 ลำดับที่ 12 เขียนว่า “งานปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณใกล้กับข้างวัดสุขสวัสดิ์ไปจนถึง

โรงเรียนพัฒนาการศกึษาคนตาบอดและพิการ” ผมมีขอ้เสนออย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเราสร้างรางระบาย

น้ำอาจจะเกิดปัญหาก็คือจะมีความลึกและไม่มีที่ปิดรางระบายน้ำ ผมจึงอยากจะขอเสนอว่า ถ้าเป็นไป

ได้เราควรวางเป็นท่อเพื่อระบายน้ำจะดีกว่าไหม และมีจุดพักเหมือนการก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน 

อีกอย่างหนึ่ง เราก็ได้ผลประโยชน์ก็คือ จะได้มีพื้นที่กว้างออกไป ถ้ามีการวางท่อแทนรางระบายน้ำจะ

เกิดประโยชน์จำนวนมากมาย เชน่ อาจจะมีที่ออกกำลังกายเพิ่มตรงจุดนั้น เพราะตรงนั้นเป็นสถานที่ร่ม

รื่นมตี้นไมเ้ยอะเหมาะสมกับการออกกำลังกายกลางแจ้งได้อย่างด ีอีกอย่างหนึ่งจะเป็นประโยชน์กับทาง

วัดสุขสวัสดิ์และโรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอด โดยรั้วจะไม่ล้มง่ายจะทำให้ดินพยุงรั้วให้ มั่นคง

แข็งแรง ผมจึงขอเสนอว่า ถ้าเป็นไปได้ให้ทางฝ่ายบริหารพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยครับ ประการที่สองคอื 

การก่อสร้างอัฒจันทร์ที่มีหลังคาจะต้องมีการสำรวจตรวจสอบให้แน่นอนก่อนดำเนินการก่อสร้าง ต้อง

ละเอียดเพราะว่าโครงหลังคาเหล็กอาจจะหนักเกินไปอาจจะล้มได้เหมือนกับปัญหาที่ผ่านมา ซึ่งไม่

อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะสภาฯ จะเสียชื่อ ดังนั้น การพิจารณาแต่ละครั้งแต่ละแห่งต้องพิจารณาให้

ละเอียดพอสมควร ดังนั้น ผมอยากจะเน้นเกี่ยวกับการตรวจแบบแปลนต่าง ๆ ว่า จะทำอย่างไรให้ดูดี

และแข็งแรงครับ ผมขอฝากท่านประธานถึงท่านผู้บริหารแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการ

จะอภปิรายอีกหรอืไม่ เชญิ นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล  

นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 

สำหรับในญัตตินี้ ในเรื่องของการปรับปรุงสนามเทศบาลของ ท.7 จำนวน 2 โครงการ ใช้งบประมาณ

ทั้งสิ้น 120,000,000 บาท ซึ่งในญัตตินี้ ดิฉันมีความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งและต้องขอขอบคุณทางฝ่าย

บริหารที่เล็งเห็นความสำคัญทางของสนามกีฬาและด้านสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนคร แต่

ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสังเกตว่า โครงการนี้ได้ขอใช้จ่ายเงินสะสมมาแล้วหนึ่งครั้งเมื่อปี พ.ศ.  2564 แต่อาจจะมี

สาเหตุมากมายที่ทำให้โครงการตกไปและกลับเข้ามาขออนุมัติในสภาฯ แห่งนี้อีกครั้งหนึ่ง ดิฉันจะขอ
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เรียนว่าที่ผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านไป แต่จะขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปถึงผู้บริหารโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องของสำนักช่างว่า ในเมื่อโครงการนี้ขอกลับมาอีกรอบนึงแล้วและดฉิันยินดีสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง

จึงอยากให้รีบเร่งดำเนินการ และคราวนี้สังเกตแบบแปลนที่ส่งมาให้ แบบโครงสร้างรายละเอียดต่าง  ๆ 

มีความชัดเจนและละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมจากคราวที่แล้ว เพราะฉะนั้น ดิฉันคิดว่า แบบแปลนมีความ

พร้อมและถ้าผ่านสภาฯ ไปในเรื่องของงบประมาณก็พร้อมแล้วจึงอยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขอให้

ดำเนนิโครงการนีแ้ละให้ทำอย่างเต็มที่ค่ะ เพราะว่าตอนนี้เราก็รอกันมาเกือบจะสามปีแล้ว และส่วนหนึ่ง

คิดว่า ระยะเวลาการก่อสร้างไม่น่าจะเสร็จในเร็ว ๆ นี้ อาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยเป็นปี เพราะฉะนั้น

หลังจากผ่านสภาฯ ไปแล้วก็อยากจะขอรบกวนให้เร่งรัดโครงการนี้ค่ะ และอีกอย่างหนึ่งที่เป็นห่วงคือ 

ระยะเวลาสองสามปีที่ผ่านมาเห็นว่า โครงการนี้ที่เสนอมาใช้งบประมาณเท่าเดิมสำหรับสองหรือสาม

โครงการคือใช้งบประมาณ 120,000,000 บาท โดยระยะเวลาที่ผ่านมาเรื่องของค่าแรงได้ปรับ

เพิ่มขึ้นมาตั้ งแต่  ปี  พ.ศ.  2564 ปี พ.ศ. 2565 และปี พ.ศ. 2566 ค่าแรงจากขั้นต่ำคือ 315 บาท 

กระโดดขึน้มาในปี พ.ศ. 2565 เป็นเงนิ 332 บาทและปีหน้าจะขึ้นมาเป็น 340 บาท ถ้าคิดเทียบเฉลี่ยก็คือ 

จากที่โครงการเสนอมาครั้งแรกถึงปัจจุบันค่าแรงขึ้นมา 8% แต่เราจะเสนองบประมาณโครงการนี้

จำนวนเท่าเดิม ในตรงนี้ต้องฝากท่านประธานฯ ไปถึงทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ

คำนวณค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ครอบคลุมในส่วนที่แตกต่างจากเดิมและยังจะมีค่าวัสดุต่าง  ๆ ที่เตรียมจะ

ขึ้นราคาในปีหน้า ดิฉันไม่อยากให้สาเหตุนี้ส่งผลให้โครงการสะดุดอีก ถ้าจะมีการแก้ไขก็ขอให้เร่ง

ตรวจสอบเพราะว่าเป็นหว่งเรื่องของค่าแรงเพิ่มขึ้นมา 8% ไม่น้อยนะคะ จากงบเดิม จงึขอฝากพิจารณา

ตรงนีด้้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก

หรอืไม่ เชญิ นางสาวมทีรา สัทธาธิก  

นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ดิฉันมีข้อ

สงสัยอยู่สองเรื่องในโครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมระบบไฟฟ้าและระบบน้ำประปา 

ซึ่งจะมีการปรับปรุงสนามอยู่ทั ้งหมดประมาณ 9 สนามที่จะเป็นสนามเด็กเล่น สนามไท้เก๊ก สนาม

เทนนิส สนามเซปักตะกร้อและสนามบาสเก็ตบอล ลานอเนกประสงค์ สนามเปตอง สนามฟุตบอลและ

สนามสเก็ตบอร์ด แต่ในแบบ ปร.4 แผ่นที่ 60 ในหัวข้อของการปรับปรุงระบบไฟฟ้ากำลังและระบบ

ไฟฟ้าแสงสว่าง ในหัวข้อที่ 2.3.1 นี้ ตรงตู้ย่อย DB 1 พร้อมฐาน งานระบบไฟฟ้ากำลังสูงตู้ย่อย DB 1 

(สนามพัตกอล์ฟ) ค่ะท่านประธาน เรามีงานที่จะทำทั้งหมด 9 สนามแต่ว่าในรายละเอียดใน ปร.4 ได้มี

สนามพัตกอล์ฟเพิ่มขึ้นมา จึงอยากจะสอบถามว่า สนามพัตกอล์ฟมีอยู่ในโครงการไหมคะและอยู่ตรง

โซนไหนอยู่ส่วนไหนของสนามกีฬาคะ่ท่านประธานฯ นี่เป็นประเด็นที่หนึ่งค่ะ ประเด็นที่สองจะขออนุญาต

สอบถามเรื่องเงนิสะสมค่ะ เงินสะสมที่ทางผู้บริหารแจง้มาคือตอนนีย้อดคงเหลอืที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 8 

ธันวาคม พ.ศ. 2565 อยู่ที่ 708,000,000 บาท ขออนุญาตท่านประธานฯ แสดงรูปภาพที่ขออนุญาตไป 
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(ประธานฯ อนุญาต) ตามรูปภาพจะเป็นงบประมาณที่สภาฯ ได้อนุมัติไปเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมเมื่อ

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ถ้าดิฉันจำไม่ผิดน่าจะเป็นสมัยแรก ครั้งที่ 2 ข้อมูลตรงนี้ไม่แน่ใจว่า

จะเป็นยอดเงินสะสมที่เคยได้รับการอนุมัติไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที ่ผ่านมาหรือไม่ ซึ่งในแบบ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เราไม่ได้หักในส่วน

ของตรงนี้ไป ในหัวข้อหักเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติในปีปัจจุบัน  ซึ่งหักไปแค่ 1,645,000 บาท ที่ได้อนุมัติ

ไปเมื่อการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2566 แต่ว่าของปี พ.ศ. 2566 ที่ดิฉัน

นำมาเสนอจะมียอดเงนิทั้งหมดอยู่ประมาณ 83,000,000 บาท ซึ่งไม่ได้นำมาระบุอยู่ในแบบพิสูจน์ยอด

ตรงนี้ จึงอยากจะขอความรู้จากผู้รู ้ว่า ทำไมไม่เอาข้อมูลที่เราได้อนุมัติไปแล้วมาใส่ไว้ในแบบพิสูจน์

ยอดเงนิสะสมที่นำมาเสนอในวันนีค้่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก

หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ขอฝ่ายบริหารช่วยชี้แจงด้วยครับ เรื่องของอาจารย์สุคนธ์ อินเตชะ เรื่องราง

ระบายน้ำซึ่งอยากให้เป็นท่อระบายน้ำ ของคุณสรัญญา เจนวานิชกุล สนับสนุนทุกอย่าง ส่วนของ   

คุณมทีรา สัทธาธิก เป็นเรื่องของงบประมาณเงินสะสมที่เอายอดก่อนหนา้นีม้า เชญิ ผูบ้ริหาร 

นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง โครงการนี้ก็เป็นไปตามนโยบาย

ของท่านนายกฯ ที่จะทำให้ลำปางเป็นเมืองกีฬาตามหลักการและเหตุผลที่เคยกล่าวและเคยผ่านสภาฯ 

ไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 และในเรื่องของคำถามที่ท่านสมาชิกสภาฯ สอบถาม ข้อเสนอแนะของท่าน

อาจารย์สุคนธ์ ในเรื่องของการทำรางระบายน้ำข้างวัดสุขสวัสดิ์ที่อยากเปลี่ยนให้เป็นการวางท่อ ใน

รายละเอียดนี้เป็นการออกแบบของครั้งที่แล้วซึ่งที่จริงก็เกี่ยวพันกับที่คุณสรัญญาถามว่าแบบค่อนข้าง

ชัดเจนละเอียดกว่าคราวที่แล้ว เพราะว่าโครงการนี้ก็ได้เสร็จไปแล้วและส่งพัสดุไปแล้ว แต่เนื่องจากมี

ช่วงร่างวิจารณ์จึงทำให้กรอบเวลาเลื่อนไปทำให้หมดระยะเวลา ที่จริงแล้วโครงการนี้ รายละเอียดของ

แบบค่อนข้างเสร็จสมบูรณ์ มีความพร้อมแล้ว แต่อาจจะมีรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างที่ท่าน

อาจารย์สุคนธ์ถาม เรื ่องอยากจะให้เปลี ่ยนเป็นการใช้ท่อแทนรางระบายน้ำ ในส่วนนี ้ต้องถาม

รายละเอียดของผู้ออกแบบก่อนครับ ว่าเหตุผลที่ตอ้งใชร้างระบายน้ำแทนคืออะไร ส่วนที่สองเรื่องความ

แข็งแรงของโครงสร้างโครงหลังคาให้ท่านมั่นใจได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงหลังคาเหล็ก ไม่ว่าจะเป็น

ของงานอาคารหรือส่วนไหนก็ตาม เวลาเราออกแบบทางวิศวกรจะมีการคำนวณน้ำหนักตาม

กฎกระทรวงว่า แต่ละอย่างต้องใช้น้ำหนักเท่าไหร่ ทำการคำนวณระยะ safety factor หรือความ

ปลอดภัยกี่เท่า รวมถึงแรงลมที่จะต้องคำนวณเผื่อ เพราะฉะนั้นในเรื่องของความแข็งแรงรับประกันได้

โดยเฉพาะงานของราชการ ความปลอดภัยน่าจะดีกว่าของเอกชน ในส่วนของความแข็งแรงมั่นใจได้ครับ 
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ส่วนเรื่องของคุณสรัญญาเกี่ยวกับความพร้อมของการดำเนินการ ผมเชื่อว่าถ้าโครงการนี้ถ้าผ่านทาง

สภาฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ประมาณปลายเดือนมกราคมจะนำเข้าสู่กระบวนการของพัสดุพร้อมที่จะ

ดำเนินการ e-bidding เรื่องของราคาในส่วนของราชการเขาเรียกว่าการคิดค่า k สมมุติว่าถ้าเกิด

วิกฤติการณ์ค่าน้ำมันขึ้นและทำให้ค่าวัสดุเปลี่ยน ต้นทุนเปลี่ยนก็จะมีการคิดค่าชดเชยให้กับผู้รับจ้าง 

เพราะฉะนั้นเรื่องค่าแรงเพิ่มขึ้น 8% ผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ในความปลอดภัยที่ระบบของเรายังดูแลได้ 

สำหรับคำถามของคุณมทีรา ถามเรื่องสนามพัตกอล์ฟ ซึ่งเดิมสนามพัตกอล์ฟนี้มีอยู่แล้ว ถ้าเราเข้า

สนามกีฬาไปทางด้านสุดขวามือจะเป็น  สระน้ำที่จริงจะอยู่บริเวณนั้น แต่ที่ไม่มีในรายละเอียดใน

เอกสารนี ้ผมไม่แนใ่จว่าแบบมันเปลี่ยนมาหลายครั้ง คือก็ต้องอยู่ในกรอบของราคาและงบประมาณของ

สนามพัตกอล์ฟ ผมไม่แน่ใจว่าในด้านของงบประมาณจะเปลี่ยนไปมากหรือเปล่า ในส่วนนี้ทางหัวหน้า

ฝ่ายฯ ปกิต น่าจะตอบคำถามนี้ได้ ผมจะขอให้ทางหัวหน้าฝ่ายฯ ปกิต ได้ตอบรวมถึงเรื่องรางระบายน้ำ

ด้วยครับ เรื่องของเงินสะสม จำนวน 83,000,000 บาท (แปดสิบสามล้านบาท) ที่หายไปจากระบบที่

เมื่อสักครู่ถามผมมานี ้ผมขออนุญาตใหผู้อ้ำนวยการกองคลังได้ตอบคำถามครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เชญิ นายปกิต ศิรวิงค์   

นายปกิต ศิริวงค์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา เรียนท่านประธาน และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ 

กระผม นายปกิต ศิริวงค์ หัวหน้าฝ่ายวิศกรรมโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนควบคุม

การก่อสร้าง ในประเด็นที่ต้องการเปลี่ยนรางระบายน้ำให้เป็นท่อระบายน้ำ จากการสอบถามและ

ปรึกษากับผู้ออกแบบ ถ้าอยากได้เพิ่มพื้นที่ทำกิจกรรม เนื่องจากดูแบบรูปแล้วความกว้างของราง

ระบายน้ำจะอยู่ที่ประมาณ 4 เมตร ซึ่งคาดว่าจะเป็นความกว้างที่กว้างเกินไปในการวางรางระบายน้ำแต่

ถ้าทำเป็นท่อจะได้พื้นที่การทำกิจกรรมเพิ่มขึ้น เดี๋ยวกระผมจะหารือกับคณะกรรมการและคณะจัดทำ

แบบรูปรายการอีกรอบ ซึ่งสามารถทำได้ครับ ในส่วนประเด็นสนามพัตกอล์ฟจากแบบเดิมที่ทำการ

ออกแบบไป จะมีสนามพัตกอล์ฟอยู่ตรงที่บริเวณตามที่ท่านรองนายกฯ ได้กล่าวเมื่อสักครู่ครับ แต่

เนื่องจากติดปัญหาเรื่องกรอบวงเงินงบประมาณก็เลยทำการปรับรูปแบบไปสามครั้ง จนครั้งสุดท้ายจึง

จำเป็นต้องปรับที่บริเวณนี้ให้เป็นลานทางเดินรอบสระน้ำพร้อมกับปูวัสดุพื้น ส่วนระบบไฟและระบบ

ไฟฟ้าแสงสวา่งยังคงเดิม โดยใช้ปริมาณเท่าเดิมแตจ่ะใช้ประดับรอบสระน้ำและบริเวณทางเดินครับ และ

จะอยู่ในวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้ครับ ส่วนจะสามารถทำเป็นสนามพัตกอล์ฟได้อีกหรือไม่นั้น ผม

คาดว่าน่าจะทำได้ครับ เมื่อกำหนดราคากลางครั้งล่าสุด ราคากลางจากงบประมาณ 40,000,000 บาท 

ของสนามกีฬาโดยรอบ สามารถทำราคากลางได้ที่ 36,000,000 บาท ซึ่งจะมีเงินเหลือที่จะปรับปรุงในส่วน

นี้อยู่ โดยระยะเวลาที่ท่านรองนายกฯ ได้กำหนดไว้ในช่วงปลายเดือนมกราคม ทางคณะกรรมการ

กำหนดแบบรูปและราคากลางก็จะนำไปพิจารณาปรับแบบรูปให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการ

ของท่านสมาชิกสภาฯ และผูใ้ช้งานของสนามอีกทีหนึ่งครับ ขอบคุณมากครับ 
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นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  เชญิ ผู้อำนวยการกองคลัง 

นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ ผู้อำนวยการกองคลัง  เรียนท่านประธาน และสมาชิกสภาฯ    

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ ผู้อำนวยการกองคลัง ขอนำเรียนชี้แจงเรื่อง 

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้นะคะ คือตอนนี้เราใช้ระเบียบตัวใหม่ ซึ่งแบบ

รายงานนี้เราดำเนินการตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หนังสือสั่งการที่ มท 0804.4/ว 4570  

ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เรื่องรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงาน

การเงินและประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 120 ให้นำเงินทุนสำรอง

สะสมที่มีอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับไปรวมกับเงินสะสม ซึ่งในแบบนี้จะรวมเงินทุนสำรองสะสม ณ 

วันที่ 30 กันยายน 2566 ที่เราได้สะสมมาอยู่ที่ 345,000,000 บาท ถ้ารวมกับของเดิมจะเป็นเงิน 

708,000,000 บาท ซึ่งยอดบนสุดจะเป็นยอดเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 

กันยายน พ.ศ. 2566 เป็นยอดที่หักโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว ยอดเงนิจะไม่แสดง จะแสดงยอดเงินของ

ปี พ.ศ. 2567 เท่านั้น ขอนำเรียนเพียงเท่านีค้่ะ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาฯ 

ท่านสุคนธ์ฯ และคุณมทีราฯ ได้ฟังคำชี้แจงแล้วรับทราบและเข้าใจตรงกันนะครับ มีท่านอื่นจะอภิปราย

อีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมก็มีส่วนของผม ขอกล่าวในนามของสมาชิกสภาฯ ครับ เนื่องจากว่างานนี้เป็นงาน

ใหญ่ ใช้งบประมาณ 120,000,000 บาท ซึ่งมีมูลค่างานสูง มีเนื้องานค่อนข้างมาก ผมก็อยากให้

ข้อเสนอแนะบางประการเพื่อให้งานจะได้มีผลสัมฤทธิ์ ในเรื่องของการควบคุมงาน อยากใหย้กระดับการ

ควบคุมงานแบบเชิงรุกคือ ให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว คือปกติการทำงานจะมีผู้ควบคุมงานเป็นหลักที่

อยู่หน้างาน แต่งานนี้เป็นงานใหญ่ มีปริมาณงานเยอะอยู่ในพื้นที่เดียวกันสองงาน ซึ่งจะทำให้มีโอกาส

ระหว่างผู ้รับจ้างสองรายที ่ได้ประกวดราคา และได้ผู ้รับจ้างสองรายก็อาจจะเกิดปัญหาได้ครับ 

เนื่องจากว่ามีพื้นที่ติดกัน แม้โครงการที่หนึ่งจะเป็นโครงการสนามฟุตบอลกับลู่วิ่งซึ่งอยู่ในรั้วรอบขอบ

ชิดและโครงการที่สองที่ใช้งบปประมาณ 70,000,000 บาท ที่อยู่ภายนอกก็อาจจะเกิดปัญหา เนื่องจาก

การขนสง่วัสดุต่าง ๆ ที่เราคาดไม่ถึงก็อาจจะกระทบหรือก่อให้เกิดปัญหาที่ผู้รับจ้างอาจจะใช้เป็นข้ออ้าง

ในการหยุดงานหรอืขยายระยะเวลางานก่อสรา้ง เพราะฉะนั้นผมอยากจะเสนอต่อผู้บริหารว่า อยากให้มี

การทำงานลักษณะเป็นการบริหารงานก่อสร้างคือ จากเดิมที่เป็นแบบถามมาตอบไปเป็นเรื่อง ๆ คือ

อยากจะให้มกีารจัดประชุมที่หน้างาน ประชุมเสร็จก็ลงตรวจงาน ซึ่งการประชุมก็มีผลดี จะมีการพูดคุย

กัน มีการเสนอแผน เสนอปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถที่จะแก้ไขกันในที่ประชุมเพื่อให้

การทำงานไม่เกิดปัญหาในอนาคตและจะทำให้ผู้รับจ้างเกิดความมั่นใจ เกิดกำลังใจเพราะผู้รับจ้างจะ

รู้สึกว่าได้รับความสำคัญและเอาใจใส่ในเรื่องของการทำงาน ก็จะมีความกระตือรือร้นที่จะทำงาน

มากกว่าระบบเดิมที่ไม่ค่อยได้เจอกัน จะเจอกันก็ตอนตรวจรับงานเท่านั้น  ซึ่งผมอยากเสนอว่า ให้

คณะกรรมการตรวจงานจ้างซึ่งท่านหัวหน้าส่วนหลายท่านในที่ประชุมนี้ น่าจะเป็นคณะกรรมการตรวจ
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งานจ้างโดยเฉพาะท่านปลัด ก็อยากให้ท่านเป็นผู้นำในการบริหารจัดการงานก่อสร้างในครั้งนี้ และถ้า

เกิดมีปัญหาในรูปแบบที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือเป็นเรื่องที่เป็น

ประโยชน์ตอ่เทศบาลและประชาชนได้ประโยชน์ ในปัญหาพวกนี้บางทีคณะกรรมการระดับผู้ควบคุมงาน

จะไม่กล้าตัดสินใจ ผมก็อยากให้ผู้บริหารร่วมประชุมเพื่อสร้างความมั่นใจซึ่งจะทำให้ งานสามารถ

เดินหน้าต่อได้โดยไม่สะดุด ในงานใหญ่ ๆ ที่ผ่านมาที่มีการขยายระยะเวลาการดำเนินงานหลายรอบ 

จากปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ถ้าเราใช้วิธีการแก้ไขปัญหาในลักษณะนี้  ผมเชื่อว่าจะไม่มีปัญหา

เกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะเราได้คุยกันตั้งแตว่ินาทีแรกที่ได้เริ่มทำงาน ซึ่งผูร้ับจ้างย่อมจะต้องเสนอแผน 

เสนอปัญหาให้เราทราบซึ่งเราก็สามารถจะแก้ไขปัญหากันได้ในระยะเวลา 7 – 8 เดือนนี้ เพราะฉะนั้นก็

อยากจะเสนอว่า ตามที่คุณสรัญญาฯ บอกว่าอยากใหง้านแลว้เสร็จ ถ้าเราใช้วธิีการตามที่ผมได้เสนอไป 

เชื่อว่างานจะต้องแล้วเสร็จอย่างแน่นอนครับ ซึ่งข้อเสนอของผมจากประสบการณ์ และความรู้ที่มีไม่

มากนัก ก็อยากเสนอให้ผู้บริหารได้พิจารณาด้วยครับ ผมอยากให้งานมีผลสัมฤทธิ์ ไม่อยากให้มีการ

ร้องเรียนซึ่งไม่เป็นเรื่องดีสำหรับผูบ้ริหาร ฉะนั้นก็ขอฝากกับทางท่านผูบ้ริหารไว้ด้วยครับ มีท่านสมาชิก

สภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ หรือ ทางฝ่ายบริหารมีอะไรอีกหรือไม่ครับ เชิญ 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง โครงการนีเ้ป็นโครงการใหญ่และเป็น

โครงการสำคัญของเทศบาลโครงการหนึ่งซึ่งล่าช้ามานานแล้ว ซึ่งก่อนหน้าที่มีการตั้งงบประมาณไว้

ทั้งหมด 3 โครงการและครั้งนี้เอามารวมเป็น 2 โครงการ อยากจะถามสาเหตุของการล่าช้า ใน 

2 ประเด็นนี้ ทางสมาชิกสภาฯ หลาย ๆ ท่านได้ใหค้วามสนใจในโครงการนี้ เพราะเป็นโครงการใหญ่และ

เราก็คาดหวังว่าอยากจะให้เสร็จตามกำหนดเหมือนกับที่ทางท่านประธานสภาฯ ได้อภิปรายไปเมื่อ

สักครู่ และท่านรองนายกฯ ได้แจ้งว่าจะสามารถเข้าระบบ e- bidding ประมาณปลายเดือนหน้า         

ก็คาดหวังว่าอยากให้เสร็จทันเวลาที่ได้กำหนดไว้ทั้งสองโครงการ ถ้าเราได้ผู้รับจ้างที่มีคุณภาพและ       

มีระบบงานที่ดี เชื่อว่าสามารถทำโครงการใหญ่ ๆ เสร็จทันตามกำหนดระยะเวลาอย่างแน่นอนและทาง

สมาชิกสภาฯ หลายท่านได้ตดิตามโครงการนี ้คอยตรวจสอบและคอยดูใหโ้ครงการเสร็จทันตามกำหนด

ระยะเวลาทีก่ำหนดนะคะ  

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก

หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ และผมพิจารณาดูแล้ว ครบองค์

ประชุม สามารถลงมติได้นะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงนิสะสมของเทศบาลนครลำปาง

เพื่อดำเนินการปรับปรุงสวนสาธารณะเวียงละกอน จำนวน 2 โครงการ เป็นเงนิจำนวน 120,000,000 บาท 

(หนึ่งรอ้ยยี่สบิล้านบาท) โปรดยกมอืครับ  

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมฯ จำนวน 

18 เสียงครับ 
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นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่อนุมัติให้

ใช้จ่ายเงนิสะสมฯ โปรดยกมอืครับ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง ไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมฯ 

ไม่มคีรับ นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สรุปได้ว่าสมาชิกสภาฯ อนุมัติ

ให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปางเพื่อดำเนินการปรับปรุงสวนสาธารณะเวียงละกอน จำนวน 

2 โครงการ เป็นเงินจำนวน 120,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท) ด้วยจำนวนเสียงอนุมัติ 18 เสียง , 

ไม่อนุมัต ิไม่ม ีนอกนั้น งดออกเสียง ครับ    

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัตใิหใ้ช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปางเพื่อดำเนินการ

ปรับปรุงสวนสาธารณะเวียงละกอน จำนวน 2 โครงการ เป็นเงินจำนวน 120,000,000 บาท (หนึ่งร้อย

ยี่สิบล้านบาทถ้วน) (สำนักช่าง) จำนวน 18 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่ม,ี งดออกเสียง 3 คน (ประธาน, นายภัทรฯ 

และนางสาวมทีราฯ) 

  

 5.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อ

ครุภัณฑ์สำหรับติดตั้งบริเวณโฮงละกอน (อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลฯ เดิม) จำนวน 3 รายการ 

เป็นเงนิจำนวน 4,019,460 บาท (สี่ล้านหน่ึงหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) (สำนักการศึกษา) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไปเป็นญัตติที่ ข้อ 5.6 ญัตติ 

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซือ้ครุภัณฑ์สำหรับติดตั้งบริเวณ

โฮงละกอน (อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลฯ เดิม) จำนวน 3 รายการ เป็นเงินจำนวน 4,019,460 บาท (สี่ล้าน

หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่รอ้ยหกสิบบาทถ้วน) (สำนักการศึกษา) ขอเชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรี ให้เป็นผู้แถลงญัตต ิดังนี้  

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับติดตั้ง

บริเวณ โฮงละกอน (อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลฯ เดิม) จำนวน 3 รายการ เป็นเงินจำนวน 

4,019,460 บาท (สี่ล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่รอ้ยหกสิบบาทถ้วน) (สำนักการศึกษา) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 

  ข้าพเจา้ นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง  

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับติดตั้ง
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บริเวณโฮงละกอน (อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลฯ เดิม) จำนวน 3 รายการ เป็นเงนิจำนวน 4,019,460 บาท 

(สี่ล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่รอ้ยหกสิบบาทถ้วน) (สำนักการศึกษา) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

         เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ติดตั้งบริเวณ

โฮงละกอน (อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลฯ เดิม) ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งาน

กีฬาและนันทนาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้า

และวิทยุ รวมจำนวน 3 รายการ เป็นเงนิจำนวน 4,019,460 บาท (สี่ล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่รอ้ยหกสิบบาทถ้วน) 

เหตุผล 

          เทศบาลนครลำปาง มีภารกิจอำนาจและหนา้ที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับการจัดให้มี

และบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา ให้มแีละบำรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว ตามมาตรา 57 ประกอบมาตรา 54 (9) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จาก

การที่เทศบาลนครลำปางได้ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลฯ ให้เป็นอาคาร

สำหรับจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอย่างหลากหลาย อาทิ การแสดงดนตรี ลีลาศ ประกวดร้องเพลง 

และกิจกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ ซึ่งปัจจุบันพบว่า อาคารดังกล่าวยังขาดระบบเครื่องเสียงและอุปกรณ์

เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์และนำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ดังนัน้ จงึจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อให้

โฮงละกอนมีอุปกรณ์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทันสมัย และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขอ

อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ รวมจำนวน 3 รายการ เป็นเงิน

จำนวน 4,019,460 บาท (สี่ล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของสภา

เทศบาลนครลำปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 ดังรายการ

ต่อไปนี ้
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แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนการ ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

โฆษณาและเผยแพร่ 

ลำดับที ่ รายการ เป็นเงิน (บาท) หมายเหต ุ

1 จอภาพ LED Full Color Display และชุดควบคุมระบบ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพ LED Full Color Display 

ชนิด P2.5 Indoor ขนาดไม่น้อยกว่า 33 ตารางเมตร 

และชุดควบคุมระบบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด สำหรับ

ติดตั้งบรเิวณในโฮงละกอน (อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลฯ 

เดิม)  

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เพิ่มเติม คร้ังที่ 3/2566 หน้าที่ 37 ลำดับที่ 1 

2,874,960 

 

 

เพื่อประชาสัมพนัธ์

และนำเสนอกิจกรรม

ต่าง ๆ ให้ประชาชน

หรอืผู้เข้าร่วมกิจกรม

ได้รับข้อมลูข่าวสาร 

ความรู ้ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ  

2 จอภาพ LED Full Color Display และชุดควบคุมระบบ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพ LED Full Color Display ชนิด 

P2.5 Indoor ขนาดไม่น้อยกว่า 4.6 ตารางเมตร และชุด

ควบคุมระบบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้ง

บริเวณหน้าโฮงละกอน (อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลฯ 

เดิม) 

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เพิ่มเติม คร้ังที่ 3/2566 หน้าที่ 37 ลำดับที่ 2 

 

645,700 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ ค่าครุภัณฑ ์ประเภท

ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 

ลำดับที ่ รายการ เป็นเงิน (บาท) หมายเหต ุ

3 ระบบเครื่องเสียงพรอ้มอุปกรณ์  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อระบบเครื่องเสียงพรอ้มอุปกรณ์ 

เพื่อใช้ในโฮงละกอน (อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลฯ 

เดิม) จำนวน 1 ชุด ประกอบดว้ย    

1. เครื่องผสมสัญญาณเสียง แบบดิจติอล ขนาด

ไม่น้อยกว่า 24 Input จำนวน 1 ตัว 

2. เครื ่องขยายเสียงขนาดสเตอริโอ 4 ช่อง 

ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์  จำนวน 2 ตัว 

3. เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง แบบดิจิตอล 

เข้า 4 ออก 8 ช่อง  จำนวน 2 ตัว 

4. ลำโพงหลักคู ่หน้า แบบคอลัมน์ 8 x 4 นิ้ว

ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์  จำนวน 4 ตัว 

5. ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 

ขนาดไม ่น ้อยกว่า 600 ว ัตต ์ (แอมป์ในตัว) 

จำนวน 2 ตัว 

6. ลำโพงมอนิเตอร์บนเวที 2 WAY ขนาดไม่นอ้ย

กว่า 12 นิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า 450 วัตต์ (แอมป์

ในตัว)จำนวน 2 ตัว 

7. ลำโพงเสริมคู่หลัง 2 WAY ขนาดไม่น้อยกว่า 

10 นิว้ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จำนวน 1 ตัว 

8. ชุดไมโครโฟน แบบไร้สายมือถือ (คู ่) ย่าน 

UHF  จำนวน 1 ชุด 

9. ลำโพงมอนิเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 16 วัตต์ 

(แอมป์ในตัว)  จำนวน 1 คู ่

10. ไมโครโฟนแบบมีสายมือถือ พร้อมขาตั ้ง  

จำนวน 3 ตัว 

11. ไมโครโฟนสำหรับโพเดียม พร้อมฐานวาง  

จำนวน 1 ชุด 

12. เคร ื ่องเล ่นม ัลต ิ  PLAYER USB , MP -3 , 

CD,  จำนวน 1 ตัว 

498,800 เพื่อให้กิจกรรมตา่ง ๆ 

เป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
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ลำดับที ่ รายการ เป็นเงิน (บาท) หมายเหต ุ

13. ตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์ขนาดไม่น้อยกว่า 27 U 

จำนวน 1 ตู้ 

14. ชุดควบคุมการทำงานแบบไร้สาย ของระบบ

เสียง  จำนวน 1 ชุด 

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ 

- เป็นไปตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เพิ่มเติม คร้ังที่ 3/2566 หน้าที่ 35 ลำดับที่ 1 

 รวมเป็นเงินจำนวน   4,019,460 บาท  

ปัจจุบัน เทศบาลนครลำปางคงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงนิฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 8 

ธันวาคม 2566 จำนวนเงิน 708,096,524.22 บาท และเทศบาลฯ ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม

กิจการเทศบาล ประจำปี 2567 ตามเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่เช็ค 10555801 ลงวันที่ 18 

ธันวาคม 2566 รวมทั้งได้กันเงนิสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่นอ้ยกว่า 3 เดือน และกันไว้

อีกร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีสาธารณภัยเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว 

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้     

ระเบียบ/กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 57 ประกอบมาตรา 54 

(9) และ (10) 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97  

3. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 

          ดังนั้น จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับติดตั้งบริเวณโฮงละกอน (อาคารศูนย์เยาวชน

เทศบาลฯ เดิม) จำนวน 3 รายการ เป็นเงนิจำนวน 4,019,460 บาท (สี่ล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

(สำนักการศึกษา) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)    กิตติ จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ในญัตตินี ้จะมีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดจะอภปิรายหรอืไม่ครับ เชญิ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เรียนประธานที่เคารพและ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  

จะขออภิปรายในญัตตินี้นะคะ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์เกี่ยวกับงานภาพและเสียง จากอดีตที่ผ่านมาที่

เทศบาลเราเคยจัดซื้อจอ LED ลักษณะนี้จำนวนสิบกว่าจอ ถ้าจำไม่ผิดซื้อจำนวน 2 ครั้ง จำนวน 5 จอ

และ 12 จอ รวม 17 จอ แล้วต่อมาภายหลังมีปัญหาเกี่ยวกับบริษัทที่มาจำหน่ายเครื่องให้กับทาง

เทศบาลได้ปิดตัวไปเลยทำให้มีปัญหาการใช้งานทำให้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนภาพ อัปโหลดภาพให้เป็น

ปัจจุบันได้เพราะว่าไม่มีผูร้ับผดิชอบ ทำให้จอ LED ของเทศบาลจะต้องเปิดภาพเดิมซ้ำกันอยู่แบบนั้นอยู่

เป็นเดือน ก็อยากจะฝากประเด็นนี้ไปยังผู้บริหารว่า เรื่องเทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนเร็ว เราควร

พิจารณาให้รอบคอบในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในอนาคต อีกประเด็นหนึ่งก็คือ อาคาร

โฮงละกอนที่ท่านนายกได้ตั้งชื่อให้ใหม่ได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ทางเทศบาลก็ได้รับมอบงานไป

แล้ว และในเหตุผลของการตั้งงบประมาณในครั้งนี้ก็คือว่า อาคารหลังนี้ยังขาดระบบเครื่องเสียงและ

อุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์และนำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ จะเห็นว่าเวลาตั้งงบประมาณ เรา

อาจจะไม่ได้คำนึงถึงตรงนี้ ทำให้ตกหล่นไป ทำให้ต้องมาตั้งงบประมาณหลังจากอาคารนี้เสร็จแล้ว ซึ่ง

อาจจะทำให้เกิดการล่าช้า อาคารใช้งานไม่ได้เพราะยังไม่สมบูรณ์ 100% จากที่เคยเข้าไปดูในอาคาร ถ้า

เราไม่มีการจัดการแก้ไขปัญหาจะทำให้งานสะดุดเนื ่องจากภาพและเสียงมีปัญหา ในการเสนอ

รายละเอียดรายการครุภัณฑ์จอภาพ LED ในรายละเอียดระบุว่า ไม่น้อยกว่า 33 ตารางเมตรและชุด

ควบคุมระบบพร้อมติดตั้งจำนวน 1 ชุด ซึ่งเป็นรายละเอียดเฉพาะจอ อีกรายการหนึ่งคือ 4.6 ตารางเมตร 

เมื่อเรามาดูรายการของระบบเสียงในข้อ 14 ก็จะแยกอีก ชุดควบคุมการทำงานแบบไร้สายของระบบเสียง

จำนวน 1 ชุด แบบนี้เข้าใจได้ว่าระบบภาพและเสียงแยกส่วนการทำงานกัน ในความเข้าใจส่วนตัวมองว่า 

น่าจะเป็นปัญหาในอนาคตอย่างแน่นอน เพราะภาพกับเสียงควบคุมคนละชุดกัน จากที่เคยเห็นโครงการ

หรอืหอ้งประชุมสมัยใหม่ ปัจจุบันจะใช้ Ipad ในการ control ทั้งภาพและเสียงเป็นระบบไร้สายเครื่องเดียว 

ซึ่งอยากจะฝากทางผู้บริหารว่า ถ้าเราสามารถรวมระบบควบคุมทั้งภาพและเสียงให้เป็นระบบเดียวกัน

น่าจะดีกว่าแยกเป็นระบบภาพหนึ่งชุด เสียงหนึ่งชุด ตรงนี้เป็นข้อสังเกต ส่วนอีกประเด็นหนึ่งถ้าเราดู

เอกสารในการเสนอราคาของจอภาพ จะเห็นตรงหมายเหตุว่า ราคานี้ไม่รวมการเดินท่อร้อยสาย main 

power และ main data จะต้องเตรียมไว้ให้ที่หน้างาน ซึ่งผู้รับจ้างทั้ง 2 รายใส่หมายเหตุแบบนี้มา
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เหมือนกันและจะมีอยู่รายหนึ่งจะมีราคาเท่ากับงบประมาณที่ตั้งไว้ ในส่วนนี้จะเป็นประเด็นว่า ถ้าเรา

จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์มาแล้ว main power และ main data ยังไม่ได้ดำเนินการและในส่วนนี้ผู้ใดจะเป็น

ผูร้ับผิดชอบซึ่งในประเด็นนี้ ก็เป็นข้อห่วงใยว่า ถ้าเราได้จัดซือ้ครุภัณฑม์าแล้วก็เป็นหว่งว่าจะใช้งานไม่ได้

หรอือาจจะมีปัญหาในอนาคตในเรื่องระบบการควบคุมและปัญหาการเชื่อมต่อไฟฟ้าหรือสายสัญญาณ

ต่าง ๆ ซึ่งดิฉันมีความเป็นห่วง เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วและมีความซับซ้อน จึงอยากจะให้

พิจารณาในเรื่องของคุณสมบัติของผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาและคุณภาพของครุภัณฑ์ ซึ่งงบประมาณ

ขนาดนีเ้ราสามารถจัดซือ้จัดจา้งครุภัณฑ์ที่มคีุณภาพสูงได้ ขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  มีท่านใดจะอภปิรายเพิ่มเติมอีก

หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมอยากเสนอต่อผู้บริหารว่า อาคารโฮงละกอนใช้งบประมาณปรับปรุงเป็นสิบ

ล้าน และคราวนี้ก็ปรับปรุงทั้งครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ ประมาณสี่ล้านกว่าบาท ถือว่าเป็นเงินจำนวน

มาก อยากจะขอเสนอผู้บริหารว่า หากติดตั้งระบบสมบูรณ์ทุกอย่างแล้ว อยากให้กำหนดอัตราค่าใช้

สถานที่ให้มีความเหมาะสม ยุติธรรมต่อเทศบาลด้วยครับ ซึ่งหมายความว่า หากเป็นหน่วยงานธุรกิจที่

หารายได้ เราควรจะมีค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ในอัตราหนึ่ง และถ้าเป็นหน่วยงานราชการหรือภาค

ประชาชนที่มาใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะก็เก็บค่าธรรมเนียมอีกอัตราหนึ่ง อยากให้มีความเป็นธรรมต่อ

เทศบาลเพราะเนื่องจากเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชน จึงอยากให้มีความถูกต้องเหมาะสม บาง

หน่วยงานเอกชนที่เคยมาใช้สถานที่ของเทศบาล ซึ่งทางเอกชนได้ประโยชน์ มีรายได้หลายแสนบาท แต่

จ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ทางเทศบาลเพียงหนึ่งหมื่นบาท เป็นค่าน้ำค่าไฟ ผมจึงอยากฝากผู้บริหาร

พิจารณาในเรื่องนี้ด้วยครับ ในญัตตินี้ ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายแล้วนะครับ ทางผู้บริหารจะ

ชีแ้จงเพิ่มเติมหรอืไม่ครับ เชญิ ผูบ้ริหาร 

นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง 

เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกผูท้รงเกียรติ กระผม นายกิตต ิจวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตรี 

รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้ให้ข้อสังเกต ในเรื่อง

แรกในการตั้งงบประมาณปรับปรุงโฮงละกอน ก็ขอยอมรับว่าเป็นข้อผิดพลาดที่ยังไม่ละเอียดพอ โดย

ไม่ได้นึกถึงว่ายังขาดระบบเครื่องเสียง ระบบจอ เพราะว่าเจตนารมณ์จะให้เป็นอาคารเพื่อกิจกรรม

นันทนาการ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายอาคารบุญชู ตรีทอง เช่น จะมีคนมาใช้สถานที่เพื่อจัดงานแต่งงาน ก็

จะมีการใชจ้อภาพในการนำเสนอเรื่องราวของคู่บ่าว - สาว ที่จะต้องใช้ในพิธีแตง่งาน ซึ่งในเรื่องนี้เรายัง

ไม่มีจอภาพ ไม่มีเครื่องเสียง ประกอบกับถ้ามีงานรื่นเริง งานประกวดลีลาศ คอนเสิร์ต งานสัมมนาซึ่ง

ทั้งหมดนี้ต้องใช้ video presentation ทั้งนี้ระบบควบคุมเครื่องเสียงควรจะเหมือนของมูลนิธิบุญกว้าง

หรืออาคารบุญชู ตรีทอง ที่จะต้องมีห้อง control อยู่ด้านบน ส่วนในเรื่องของข้อสังเกตเรื่องการแยก

ระบบเป็นเรื่องทางเทคนิคซึ่งผมไม่ทราบรายละเอียด แต่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะทำอย่างไรให้ทั้งสอง

ระบบทำงานร่วมกันได้เพื่อง่ายในการ control ส่วนเรื่องที่เทศบาลเคยจัดซือ้จอ LED ไปแล้ว 2 ครั้ง ๆ ทีส่อง 

จำนวน 12 จอ และใช้การไม่ได้ 5 จอ ที่เสียไปเพราะระบบใช้งานไม่ได้ คือเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว ขอ



40 

 

 

ยกตัวอย่างเช่น รถญี่ปุ่น ยี่ห้อที่ขายดีที่สุดในประเทศไทย แต่มีผู้แทนจำหน่ายรายหนึ่งในจังหวัดบุรีรมัย์

ต้องปิดตัวลง เพราะมีการนำเข้ารถไฟฟ้า (รถ EV) จากจีนเข้ามาจำหน่ายในประเทศเป็นจำนวนมาก ใน

ส่วนของจอภาพมีราคาค่อนข้างสูง เมื่อปีที่แล้วท่านนายกฯ เคยบอกว่าถ้านำไปติดอีกฝั่งของแม่น้ำวัง 

เพื่อใช้ถ่ายทอดฟุตบอล ซึ่งจอภาพขนาดนั้นจะต้องใช้งบประมาณจัดซื้อเป็นจำนวนเงินสิบกว่าล้านบาท 

ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ข้อเกตในเรื่องของด้านเทคนิคตามที่คุณอมลยาฯ ให้ข้อสังเกตไว้ 

ผมจะศึกษาในรายละเอียดให้นะครับ และในส่วนที ่ท ่านประธานสภาฯ ได้พูดถึงเรื ่องการเก็บ

ค่าธรรมเนียมการใช้สถานที ่ (อาคารโฮงละกอน) จะมีระเบียบของทางราชการโดยจะอยู ่ที่ฝ่าย

ผลประโยชน์ที่เราจะต้องไปกำหนดว่า อัตราค่าเช่า ค่าใช้สถานที่จะเป็นเท่าไหร่ โดยปกติการคิดค่าใช้

บริการของทางราชการ ผมคิดว่าค่าใช้บริการค่อนข้างสูง เหมือนกับที่เราเคยจะเปิดให้มีร้านกาแฟใน

สวนสาธารณะเขลางค์ แต่เมื่อมีผู้ประกอบการทราบอัตราค่าธรรมเนียมที่จะต้องตกลงกับทางเทศบาล

ก็ไม ่ม ีใครสนใจมาเปิดร้าน ขออนุญาตย้อนกลับไปเร ื ่องของสนามกีฬาที ่ต ้องใช้งบประมาณ 

120,000,000 บาท ที่ท่านประธานได้ใหข้้อสังเกตเรื่อง การควบคุมงาน รวมถึงข้อสังเกตของคุณอมลยาฯ 

ว่าทำไมถึงรวมเป็น 2 โครงการจากเดิมมี 3 โครงการ เมื่อก่อนที่แยกเป็น  3 โครงการเนื่องจากแยก

ระบบไฟ ระบบประปาออกไปส่วนหนึ่ง สนามกีฬาขา้งนอกส่วนหนึ่ง สนามฟุตบอลส่วนหนึ่ง เมื่อเราแยก

เป็น 3 โครงการ ก็จะมีผู้ประมูล 3 ราย แต่ละโครงการจะมีผู้ประมูลที่ได้แต่ละราย ถ้าบังเอิญว่า

ผู้ประมูลได้งานของระบบไฟฟ้า ประปาก่อน ในขณะที่สนามฟุตบอลกับสนามกีฬาข้างนอกช้ากว่า ก็จะ

ทำให้ผู้รับจ้างที่จะได้งานระบบไฟฟ้า ระบบประปาไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้ ซึ่งจะต้องรอให้ เทศบาล

เซ็นสัญญากับอีก 2 โครงการให้เสร็จก่อน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารสัญญาง่ายและคล่องตัวจึงนำงาน

ระบบไฟฟ้า ระบบประปาและงานสนามกีฬาข้างนอกรวมเป็นงานเดียวกัน เพราะเนื่องจากว่าเวลาเดิ น

ระบบไฟฟ้า ระบบประปาจะต้องมีการขุด การเจาะในส่วนต่าง ๆ ซึ่งสามารถทำไปพร้อม ๆ กันกับการ

ทำสนามกีฬาได้ จะทำให้การบริหารสัญญานั้นง่ายขึ้น จงึรวมเป็น 2 โครงการ และเมื่อเป็น 2 โครงการ

ก็จะบริหารจัดการง่ายขึ้นเหมือนที่ท่านประธานแนะนำ เชน่ มีผู้รับจ้าง 2 ราย โดยแต่ละรายต้องกำหนด

แผนงาน ตารางงานซึ่งในครั้งนี้ผมตั้งใจว่า จะต้องมีผู้ประสานงานร่วม ซึ่งจะต้องหารือกันเกี่ยวกับ

แผนงานเพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความราบรื่น ผมเชื่อว่า ถ้าเรามีการบริหารสัญญาในลักษณะแบบนี้ 

ถ้าเขา้กระบวนการของพัสดุได้ภายในปลายเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ภายในปี 

2567 สนามกีฬาจะดำเนนิการแล้วเสร็จแน่นอนครับ ขออนุญาตช้ีแจงเท่านี้ครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  ในญัตตินี้ จะมีท่านใดอภิปราย

อีกหรอืไม่ครับ ถ้าไม่มที่านใดอภปิราย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ และผมพิจารณาดูแล้ว ครบองค์ประชุม 

สามารถลงมติได้นะครับ สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปางเพื่อจัดซื้อ

ครุภัณฑ์สำหรับติดตั้งบริเวณโฮงละกอน (อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลฯ เดิม) จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน

จำนวน 4,019,460 บาท (สี่ล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่รอ้ยหกสิบบาทถ้วน) โปรดยกมอืครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน

สะสมฯ จำนวน 19 เสียง  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกฯ ท่านใดไม่อนุมัติให้

ใช้จ่ายเงนิสะสมฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติให้

ใช้จ่ายเงนิสะสมฯ ไม่มคีรับ นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สรุปได้ว่าสมาชิกสภาฯ อนุมัติ

ให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปางเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับติดตั้งบริเวณโฮงละกอน (อาคารศูนย์

เยาวชนเทศบาลฯ เดิม) จำนวน 3 รายการ เป็นเงินจำนวน 4,019,460 บาท (สี่ล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อย

หกสิบบาทถ้วน) ด้วยการอนุมัตขิองสมาชิกสภาฯ จำนวน 19 เสียง ไม่อนุมัต ิ ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปางเพื่อจัดซื้อ

ครุภัณฑ์สำหรับติดตั้งบริเวณโฮงละกอน (อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลฯ เดิม) จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน

จำนวน 4,019,460 บาท (สี่ล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) จำนวน 19 เสียง , ไม่อนุมัติ    

ไม่ม ี, งดออกเสียง 1 คน (ประธาน) (นายสุคนธ์ฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม) 

  

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ต่อไป ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

จะมสีมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ หรอืไม่ เชญิ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และท่านสมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภา 

เทศบาลนครลำปาง ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ได้นำญัตติประกอบการประชุมให้กระผมและ

ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านซึ่งมีรายละเอียดเยอะมากโดยข้อมูลเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ

ของทางสมาชิกสภาฯ ได้ง่ายขึ้นครับ ซึ่งในวันนี้กระผมมีเรื่องจะเสนอกับทางฝ่ายบริหารดังนี้ครับ เมื่อ

ช่วงก่อนเกิดพายุจะมีป้ายรายการเสียภาษีที่ดินและป้ายภาษีการค้าซึ่งติดอยู่ทางสามแยกโรงเรียน

เคนเน็ตแม็คเคนซี แต่ ณ วันนี้โดนพายุพัดหายไป ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านสามารถมาดูป้ายการเสียภาษีได้ 

ณ จุดนี้ แต่ตอนนี้ได้หายไปนานมากแล้ว จึงอยากให้ทางกองช่างดำเนินการติดตั้งให้ ใหม่ครับและอีก

เรื่องคือ ชุมชนในเขตเทศบาลนครแต่เดิมมี 43 ชุมชนแตต่อนนี้ขยายเป็น 85 ชุมชน แต่บางชุมชนยังไม่มี

ป้ายชุมชน จึงอยากทราบว่า ทางเทศบาลสามารถสนับสนุนการจัดทำป้ายให้กับชุมชนได้หรือไม่ 

เนื่องจากทางชุมชนได้ฝากสอบถามมา จึงขอให้ทางฝ่ายบริหารชี้แจงเพื่อจะได้ตอบคำถามชาวบ้านที่

สอบถามมาครับ และอีกเรื ่องหนึ ่งผมอยากให้แต่ละชุมชนมีความเข้มแข็งในตัวเอง สามารถ
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ดำเนินการบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากทางเทศบาล ผมขออนุญาต

ท่านประธานฯ แสดงภาพ (ประธานฯ อนุญาต) นี่คอืป้ายชุมชนบ้านดง ม่อนกระทิง แยกเป็น 3 โซน โดย

โซนที่ 3 ทางชุมชนมีความเข้มแข็งเขาก็จะสามารถพึ่งพาตนเอง ทำป้ายเองได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ

ของเทศบาลครับ ซึ่งเป็นแนวคิดของผม ซึ่งอดีตเคยเป็นประธานชุมชนมา 2 สมัยก็  ได้สร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนมาตลอด ซึ่งการที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งนั้นไม่ยาก โดยเราสามารถสนับสนุนกิจกรรม

ที่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน เชน่ วันเด็กหรอืวันที่มกีารทำบุญตักบาตร ทางชุมชนที่มีความเข้มแข็งก็ไม่ต้อง

ขอความช่วยเหลือจากทางเทศบาล ซึ่งวิธีการที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งมีหลายวิธี ซึ่งเทศบาลนคร

ลำปางมีกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกชุมชนและระเบียบกองทุนแม่ของแผ่นดินสามารถใช้จ่ายเงินเพื่อทำ

กิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามมติของคณะกรรมการกองทุนฯ โดยจะนำไปใช้เรื่องปัญหายาเสพติด เรื่องความ

เข้มแข็งชุมชนก็สามารถทำได้ เพียงแต่ว่าให้เป็นมติของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดย

กระผมเองในฐานะประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในเทศบาลนครลำปาง มีความต้องการ

สนับสนุนให้แต่ละชุมชนมีความเข้มแข็ง จึงอยากเรียนท่านประธานสภาฯ ฝากถึงฝ่ายบริหารให้ช่วย

ขับเคลื่อนในส่วนนี้ กองทุนแม่ของแผ่นดินอยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนคร

ลำปาง ซึ่งจากที่ได้ฟังการแนะนำตัวของทางท่านผู้อำนวยการคนใหม่ของกองสวัสดิการสังคม ที่

อยากจะสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ โดยถ้าเราขับเคลื่อนโครงการแม่ของแผ่นดินให้ได้

ครบทุกชุมชนจะทำให้แบ่งเบาภาระของเทศบาลไปได้มาก ดังเช่นเรื่องป้ายของชุมชนถ้าเทศบาลจะต้อง

เข้าไปดำเนนิการให้ 70 – 80 ชุมชน เทศบาลตอ้งใชง้บประมาณเป็นจำนวนมาก ดังนัน้ จงึอยากให้แต่ละ

ชุมชนมคีวามเข้มแข็งและอีกหนึ่งเรื่องคอื เรื่องสวัสดิการชุมชน ถ้าได้รับความรว่มมือจากทางสมาชิกใน

ชุมชนออมเงินวันละ 1 บาท โดยชุมชนบ้านดง ม่อนกระทิงทำมาแล้ว 9 ปี ชาวบ้านออมเงินแค่วันละ 1 

บาท ระยะเวลา 9 ปี มีสมาชิกหกร้อยกว่าราย ซึ่งในตอนนี้มีเงินอยู ่จำนวน 980 ,000 บาท โดยมี

สวัสดิการมากมายครับ ถ้าเจ็บป่วยหรอืเสียชีวติก็จะมีเงนิช่วยเหลือ 10,000 – 20,000 บาท ถ้าเราสามารถ

ขอความร่วมมอืทั้ง 85 ชุมชน เข้าร่วมสวัสดิการชุมชนได้ ก็จะสามารถจดทะเบียนขึ้นกับสำนักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์และจะมีเงินเพิ่มได้ จึงอยากจะสนับสนุนในเรื ่องนี้และขอให้ทาง

เทศบาลได้ขับเคลื่อนด้วยครับและอีกเรื่องหนึ่งผมอยากใหแ้ต่ละชุมชนมคีลินกิชุมชน ซึ่งผมเคยอภิปราย

ไปครั้งหนึ่งแล้ว โดยเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสามารถแบ่งเบาภาระของทางเทศบาลมาก 

จึงอยากจะขอให้ทางเทศบาลสนับสนุนเรื่องเหล่านี้ด้วยครับ ผมขอขอบคุณที่ได้ให้โอกาสแสดงความ

คิดเห็นเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนครับ 

 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  สิ ่งที ่คุณสมหมายฯ พูด           

ทางผู้บริหารก็จดบันทึกไว้เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปนะครับ ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ 

อีกนะครับ ถ้าไม่มี วันนี้การประชุมสภาเทศบาลนครลำปางก็จะเป็นครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. 2566 และได้ใช้

เวลาในการประชุมมาพอสมควรแล้ว ในนามของสภาเทศบาลนครลำปางก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล

นครลำปาง ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ความตั้งใจในการปฏิบัติ
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หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน ตรวจสอบ หรือให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ 

และใช้สภาแห่งนี้แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน และในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 ที่จะมาถึงนี้ 

ผมขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย หลวงพ่อเกษม เขมโก พ่อเจ้าทิพย์ช้าง ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน

สากลโลกตามศรัทธาและความเชื ่อของแต่ละบุคคล ช่วยดลบันดาลอำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีสุข 

ความสำเร็จ ความสมบูรณ์ลาภอันพงึปรารถนาตลอดไปครับ ผมขอปิดการประชุม 

 

เลิกประชุม  เวลา 12.25 น. 

 

 

 

(ลงช่ือ)             

(นายวรดล  หวานแหลม) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง 

 

(ลงช่ือ)            

(นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 ในการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 
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